

ผลการศึกษาวิจัย : เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาใน 2 กลุ่มเป้าหมายคือ

(ก) กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว จากการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น

1.1 ความสัมพันธ์กับมารดา จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

-ความสัมพันธ์กับมารดาในรูปแบบของการมีอำนาจหน้าที่ภายในครอบครัวของมารดา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุตร โดยแบ่งลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบนี้ออกเป็น

กลุ่มที่ 1 มารดาจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัวกิจกรรมทุกอย่างจะถูกควบคุมดูแล โดยมารดาแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับการมีบิดาที่ยอมทำตามมารดาทุกอย่าง ไม่แสดงความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง มีแต่ความเฉยเมย ตัวอย่างเช่น

"จอย" มีมารดาที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และมารดาจะดูแลกิจกรรมทุกอย่างของลูก ๆ เนื่องจากบิดาไม่มีความเป็นผู้นำ มักเอาเวลาที่ไปให้กับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาและลูก จอยจะมองว่ามารดาของตนเป็นผู้หญิงที่เก่งมากสามารถที่จะทำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้

"เงิน เงิน" มีมารดาที่ควบคุมอำนาจทุกอย่างภายในครอบครัวเพราะบิดาเป็นคนเฉย ๆ ทุกเรื่องภายในครอบครัวมารดาจะเป็นคนคอยดูแล จัดการทั้งหมด บิดาจะต้องรับคำสั่งจากมารดาเสมอ เงินเงิน จะมองว่ามารดาของตนเป็นคนที่เก่งมากสามารถดูแลสามีและลูกได้เป็นอย่างดี

"มาร์" มีมารดาที่มีความเก่งในการทำธุรกิจ เป็นผู้ที่หารายได้หลักให้กับครอบครัวและยังเป็นผู้ที่ดูแลกิจกรรมทุกอย่างในบ้าน มาร์ จะมีความประทับใจและอยากเป็นผู้หญิงเก่งแบบมารดา

กลุ่มที่ 2 มารดา จะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัว เนื่องจากบิดาเสียชีวิตหรือบิดาหย่าขาดจากมารดาแล้วแยกไปอยู่ต่างหาก ตัวอย่างเช่น

"แดง" จะอยู่กับมารดามาโดยตลอดเนื่องจากบิดาได้หย่าขาดจากมารดาไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่แดงอายุได้ 12 ปี มารดาของแดงจึงมีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัว เป็นผู้หารายได้และดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว แดงมีความเห็นว่ามารดาของตนเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งมากสามารถหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และยังดูแลลูกให้มีชีวิตรอดด้วยตัวเพียงลำพัง

"แอม" มีเพียงมารดาเท่านั้นเนื่องจากบิดาเสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่แอมอายุ 11 ปี มารดาของแอมหาเลี้ยงลูกเพียงลำพังด้วยอาชีพช่างเสริมสวย และยังคงทำหน้าที่ดูแลบริหารงานในบ้านทั้งหมด แอมมีความประทับใจในความเก่งของมารดามาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มที่ 3 มารดาเป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครอบครัวมากกว่าบิดา โดยที่บิดาจะมีหน้าที่ในการหารายได้ และไม่ค่อยมีเวลาดูแลกิจกรรมในครอบครัวมากนัก ตัวอย่างเช่น

"กบ" กล่าวว่ามารดาของเขา จะมีอำนาจสูงสุดเวลาที่บิดาไม่อยู่ เนื่องจากบิดาจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดเป็นประจำ จึงทำให้มารดามีอำนาจในการดูแลครอบครัวแต่เพียงลำพังอยู่เสมอ กบคิดว่ามารดาของตนมีความสามารถสูงในการดูแลครอบครัว

"เกรซ" มีมารดาซึ่งดูแลกิจกรรมในครอบครัวแทนบิดา เนื่องจากบิดาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวมากนักเนื่องจากทำงานหนัก

"ตุ้ย" มีมารดาที่คอยดูแลทุกอย่างในครอบครัว เนื่องจากบิดาไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยนอกจากนี้มารดาของตุ้ยยังมีความสามารถสูงเพราะทำงานรับราชการและยังดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี

"เป็บ" มีมารดาที่รับราชการ และดูแลกิจกรรมในบ้านเป็นส่วนมาก เพราะบิดาเป็นตำรวจไม่ค่อยมีเวลามากนัก อำนาจในการดูแลครอบครัว จึงตกเป็นของมารดา เป็บจะรู้สึกประทับใจในความเก่งของมารดามาก

กลุ่มที่ 4 มารดาเป็นแม่บ้านมีอำนาจรองจากบิดา ในกลุ่มนี้มารดาจะไม่มีอำนาจเด่นชัดเหนือจากบิดา มารดาจะมีอำนาจหน้าที่ตามเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างจะมองว่ามารดาของตนเป็นผู้หญิงธรรมดา ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่นหรือเก่งกว่าผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างที่มารดาในลักษณะนี้ได้แก่ "จี๊" "เจี๊" "ป๊อบ" "ติ่ม" "มดแดง" "วันใหม่"

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเกินกว่าครึ่งที่มารดามีอำนาจเหนือกว่าบุคคลอื่นในครอบครัว และบิดามีลักษณะที่ยอมทำตามคำสั่งของมารดา ไม่แสดงความสามารถให้กลุ่มตัวอย่างได้เห็น ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเลยเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากมารดา เพื่อที่จะทำให้มีอำนาจเหนือบุคคลอื่น เหมือนที่มารดาสามารถทำได้ นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างหลายคนมีมารดาที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว อันสืบเนื่องมาจากการที่บิดาเสียชีวิตหรือมารดาหย่าร้างกับบิดา ทำให้อำนาจในการดูแลครอบครัวตกเป็นของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงทำให้บุตรชายเกิดความศรัทธาชื่นชมในความสามารถของมารดาซึ่งเป็นเพศหญิง ทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากมารดา จนทำให้กลายเป็นชายรักร่วมเพศในที่สุด

-ลักษณะความสัมพันธ์ที่มารดา มีลักษณะชอบแสดงการเป็นเจ้าของบุตร บกป้องคุ้มครองมากเกินไปควบคุมบังคับลูกทำให้ลูกเลียนแบบมารดามาก มารดาในลักษณะเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

"จอย" จะถูกมารดาควบคุมดูแลตลอดตั้งแต่เล็กจนโต มารดาของจอยต้องการให้จอยเป็นช่างเสริมสวย แต่จอยไม่ชอบแต่ก็ขัดไม่ได้ จึงต้องยอมเรียนอาชีพเสริมสวยและมารดาได้เปิดร้านให้จอยอยู่ในบริเวณบ้านพักเพื่อที่จะได้ดูแลจอยอย่างใกล้ชิด

"มาร์" มีมารดาที่มีความสามารถสูงในการประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมารดาของมาร์จะพามาร์ไปทำงานดูงานใกล้ชิดกับมารดาโดยตลอด มารดาของมาร์จะพยายามให้มาร์เก่งเหมือนตน พยายามที่จะทำให้มาร์เลียนแบบความสามารถจากตนเองอยู่เสมอ

"แอม" หลังจากที่พ่อเสียชีวิตมารดาจะคอยดูแล ปกป้องแอมอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตามารดาของแอมเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยดังนั้นทุกวันแอมจึงต้องคลุกคลีอยู่ในร้านเสริมสวยจนเกิดความเคยชิน และกลายเป็นคนรักสวย รักงาม ตามแบบมารดาของเขา

จากผลการศึกษาจากลักษณะความสัมพันธ์ที่มารดามีต่อบุตรในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้บุตรชายมีพฤติกรรมคล้ายผู้หญิง เพราะจะเลียนแบบมาจากมารดาในส่วนของลักษณะท่าทาง รวมทั้งการแสดงออกแบบผู้หญิง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ فروยด์ ซึ่งกล่าวว่าการเป็นรักร่วมเพศเกิดจากการที่เด็กจะมีความรู้สึก ความต้องการทางเพศ มีความรักและอยากใกล้ชิดกับพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม โดยที่เด็กหญิงจะรักพ่อ เด็กชายจะรักแม่ทั้งเด็กหญิงและชายจะอิจฉาพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตน ซึ่ง فروยด์ เรียกว่าเป็นปมออดิปัส (Oedipus Complex) แต่ในที่สุดเด็กจะผ่านพัฒนาการขั้นนี้ไปได้ด้วยการปรับตัวประพฤติดนตามอย่างพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตน โดยที่เด็กหญิงจะเลียนแบบแม่ เด็กชายจะเลียนแบบพ่อ แต่บุคคลรักร่วมเพศจะมีความรักฝังตรึงอยู่กับพ่อ แม่ที่ต่างเพศกับตน ทั้งยังประพฤติดนเลียนแบบอีกด้วย จึงทำให้บทบาทตามเพศของตนสับสน

-ลักษณะความสัมพันธ์ที่มารดามีความใกล้ชิดกับบุตรชายอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าทุกเรื่องที่จะต้องขึ้นอยู่กับมารดาเสมอ เมื่อมีเรื่องต้องปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาแทบทุกเรื่อง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ พบได้ในกลุ่มตัวอย่างที่แยกออกเป็นกลุ่มย่อยดังนี้

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามากและสามารถที่จะปรึกษากับมารดาได้ทุกเรื่อง ได้แก่

"วันใหม่" จะมีความใกล้ชิดกับมารดามาตั้งแต่เด็ก วันใหม่จะใช้เวลากับมารดาไม่ต่ำกว่าวันละ 3 ชั่วโมง และต้องอยู่ใกล้ชิดกับมารดาทุกวัน นอกจากนี้วันใหม่ยังปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการเรียน การทำงาน การวางตัวในสังคม การเป็นคนรักร่วมเพศ เรื่องคู่ครองคนรักที่เป็นชาย การใช้ชีวิตแบบเพศหญิง

"จอย" มีความใกล้ชิดกับมารดามาก จอยจะใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ใกล้ชิดกับมารดาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง จอยจะคุยกับมารดาได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการทำงานในอาชีพเสริมสวยมารดาจะให้คำปรึกษาโดยตลอด แม้กระทั่งเรื่องคู่ครองมารดาจะให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตคู่แก่จอยอยู่เสมอ

"ตุ้ย" มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมารดาตั้งแต่วัยเด็ก ตุ้ยจะใช้เวลาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงที่จะอยู่ใกล้ชิดกับมารดา มารดาของตุ้ยจะนำตุ้ยติดตามไปในทุกที่และจะคอยแนะนำให้คำปรึกษาในทุกเรื่องแก่ตุ้ยเสมอ แต่เรื่องที่มารดามักจะพูดกับตุ้ยอยู่เสมอในช่วงที่มารดาทราบว่าตุ้ยจะทำการผ่าตัดแปลงเพศ คือเรื่องการใช้ชีวิตแบบผู้หญิง

แอม มีความใกล้ชิดกับมารดามาก แอมจะใช้เวลาในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงในการอยู่ใกล้ชิดกับมารดา แอมจะปรึกษาได้ทุกเรื่องกับมารดา มารดาจะคอยแนะนำการดำเนินชีวิต การคบหากับเพศชายต้องระมัดระวังตัวอย่างไร

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามากและสามารถปรึกษากับมารดาได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องคู่ครอง คนรักที่เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับมารดาในลักษณะนี้มีดังนี้

"บ๊อบ" มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับมารดาในระดับสูงมาก บ๊อบจะใช้เวลอยู่กับมารดาวันละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง มารดาจะให้คำปรึกษาแนะนำบ๊อบในทุก ๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องการมีคู่ครองคนรักที่เป็นเพศชายเท่านั้นที่บ๊อบไม่เคยปรึกษากับมารดา เพราะเกรงว่ามารดาจะเสียใจ เนื่องจากมารดายังมีความหวังว่า บุตรชาย อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นชายเหมือนเดิมได้

"เกรซ" มีความใกล้ชิดกับมารดามากเนื่องจากเป็นลูกคนแรก มารดามักจะพาเกรซไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้านอยู่เสมอ ในแต่ละวันเกรซมักจะใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับมารดาไม่ต่ำกว่าวันละ 4 ชั่วโมง เกรซจะพูดคุยปรึกษากับมารดาในทุก ๆ เรื่อง เช่นเรื่องเรียน เรื่องงาน การวางตัว แต่เกรซจะไม่ปรึกษาเรื่องคู่ครองคนรักกับมารดาเลย เนื่องจากมารดาไม่สามารถที่จะรับรู้ และเข้าใจในเรื่องการมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศชายได้เลย เนื่องจากมารดาเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวของคนไทย เชื่อสายจีนที่ความคิดค่อนข้างจะล้าสมัยจึงทำให้เกรซไม่กล้าที่จะพูดคุยในเรื่องนี้กับมารดาเลย

"กบ" จะนอนร่วมเตียงกับมารดาจนกระทั่งอายุ 16 ปี ถึงได้แยกห้องมานอนคนเดียวกบจะมีความผูกพันกับมารดามากเนื่องจากกบเป็นลูกชายคนเดียวทำให้มารดาทุ่มเทความรัก ความเอาใจใส่ต่อกบมากกว่าที่สาวคนอื่น มารดาจะเอาใจใส่กบใน

เรื่องการเรียน เรื่องงาน เรื่องการทำการค้า แต่สิ่งเดียวที่บ่ไม่กล้าที่จะปรึกษามารดาคือการคบหากับเพศชาย เนื่องจากมารดาเ็นมีความหวังที่จะเห็นกบกลับใจที่จะหันมาสนใจเพศหญิงและได้แต่งงานกับผู้หญิง

"มดแดง" มีมารดาที่ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดทำให้มดแดงต้องติดตามมารดาไปตลาดทุกวัน เพราะที่บ้านไม่มีใครดูแลทำให้มดแดงใกล้ชิดสนิทสนมกับมารดามากได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากมารดา รวมทั้งการปรึกษามารดาในทุก ๆ เรื่อง แต่ก็ไม่สามารถ จะปรึกษาในเรื่องชายคนรักได้ เนื่องจากเคยปรึกษาแล้วโดนมารดาว่ากล่าวแสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก มดแดงจึงไม่กล้าที่จะปรึกษาอีกเลย

"มาร" จะใกล้ชิดกับมารดาซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เก่งมาก เพราะวามารดาของมารต้องการให้บุตรชายเก่งเหมือนตน จึงพยายามที่จะให้มารได้อยู่ใกล้ชิดศึกษางานต่าง ๆ จากตนตั้งแต่มารเป็นเด็ก มารดาจะพามารไปติดต่องานและสอนงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนอกจากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในทุกเรื่องกับมาร แต่ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวที่มารไม่กล้าที่จะขอคำปรึกษาคือเรื่องคู่ครองคนรักที่เป็นเพศชายเนื่องจากมารเกรงใจมารดาไม่ยอกทำให้มารดาเสียใจมากไปกว่าที่เป็น

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามาก แต่จะปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาเพียงบางเรื่องหรือไม่ปรึกษาเลย กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะความสัมพันธ์กับมารดาในลักษณะนี้ มีดังนี้

"แดง" และ "ติ่ม" จะมีความใกล้ชิดมารดาเหมือนกัน ทั้งสองคน เนื่องจากบิดาไม่มีเวลาให้ลูกเลย ทั้งสองจึงมีเพียงมารดาที่ใกล้ชิดคอยดูแล แต่เนื่องจากมารดาของทั้งสองคนมีการศึกษาที่ไม่สูงทำให้แดงและติ่ม จะปรึกษาขอคำแนะนำได้เพียงบางเรื่องจากมารดา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญ ส่วนเรื่องที่สำคัญ ๆ ทั้งสองมักจะทำปรึกษาเพื่อนและตัดสินใจเองเป็นส่วนใหญ่

"เจี๊ยบ" มีความใกล้ชิดมารดา เนื่องจากบิดาเสียชีวิตและเจี๊ยบจะต้องคอยดูแลและเป็นคนคอยปลอบโยนมารดา เจี๊ยบจะปรึกษามารดาเพียงบางเรื่องเท่านั้นเนื่องจากมารดาของเจี๊ยบมีการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่เจี๊ยบจะปรึกษาคนข้างบ้านที่เป็นเพศหญิงมากกว่าที่จะปรึกษามารดา

"เงินเงิน" มีความใกล้ชิดผูกพันกับมารดามากในจำนวนพี่น้องทั้งหมด เงินเงิน

จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับมารดามากที่สุดเนื่องจากเป็นลูกคนสุดท้อง แต่เงินเงิน จะปรึกษา มารดาน้อยมากเนื่องจากมารดามีความรู้น้อย เงินเงิน จึงมักจะปรึกษานักที่สนิทสนมกัน มากกว่า

"เป๊ป" จะอยู่ใกล้ชิดกับมารดาโดยตลอด เป๊ปจะช่วยทำงานบ้านแทนมารดา เสมอแต่เป๊ปจะไม่ปรึกษาในทุก ๆ เรื่องกับมารดาเพราะมารดาของเป๊ปเป็นครู มักจะให้คำปรึกษาที่เป็นวิชาการมากจนเกินไปทำให้เป๊ปไม่อยากจะปรึกษากับมารดานักเพราะเป๊ปไม่ค่อยสนใจการเรียนที่มารดาคอยแนะนำอยู่เสมอ

กลุ่มตัวอย่างคนสุดท้ายมีความแตกต่างจากคนอื่น ๆ คือ มีความสัมพันธ์ไม่ใกล้ชิดกับมารดาเหมือนคนอื่น ๆ ที่ผ่านมา

"จ๊จ" มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมารดาในระดับปานกลาง คือ จะไม่ได้พูดคุยหรือได้พบปะกับมารดาทุกวัน ในหนึ่งสัปดาห์ จ๊จจะได้พูดคุยกับมารดาประมาณ 2-3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 นาที สาเหตุมาจากการที่จ๊จชอบอยู่ตัวคนเดียวและมารดาก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับพี่สาวจนไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจกับจ๊จมากนัก ซึ่งในเรื่องนี้จ๊จกล่าวว่า "แม่เค้ารักแต่พี่สาวแล้วยิ่งพอเค้ารู้ว่าเราเป็นกระเทยเค้ายิ่งไม่สนใจ จะพูด จะคุยกันที่ก๊ตอนจะขอเงิน กับตอนโดนแม่บ่นหรือด่า"

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จะเห็นได้ว่ามารดาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างในระดับที่ใกล้ชิดมากถึง 14 คนมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ใกล้ชิดมาก อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในการพูดคุยปรึกษาหารือให้คำแนะนำระหว่างมารดากับบุตรนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง 4 คน สามารถที่จะพูดคุยกับมารดาได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องคู่ครอง คนรักก็สามารถที่จะพูดคุยได้ ส่วนอีก 5 คนจะไม่สามารถพูดคุยเรื่องคู่ครอง คนรักกับมารดาได้เนื่องจากยังเกรงใจและเกรงกลัวมารดาอยู่ ส่วนอีก 5 คน จะพูดคุยได้ในบางเรื่องเท่านั้น เพราะกลุ่มตัวอย่าง 5 คนนี้มีมารดาที่มีการศึกษาน้อย หรือมีมารดาที่มีนิสัยจู้จี้มากจนเกินไปทำให้ไม่อยากจะพูดคุยปรึกษาด้วย พวกเขาจะมาปรึกษาจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นเพศหญิงมากกว่า

จากผลการศึกษาในเรื่องนี้ ทำให้เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความใกล้ชิดกับมารดา มากจนเกินไป ทำให้มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายผู้หญิง เพราะได้รับคำแนะนำ คำปรึกษาจาก ผู้หญิงมาโดยตลอดตั้งแต่เด็ก จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมของ ชายรักร่วมเพศ

-ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มารดาพยายามกีดกันบุตรชายในการเข้าสังคมกับเพื่อน ผูกพัน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่น เมื่อบุตรคบกับเพื่อนต่างเพศมารดาจะ ต้องควบคุมสอบถามตลอดจนทำให้บุตรเกิดความรู้สึกเบื่อบ้านในการที่จะคบเพื่อนต่างเพศ ทำให้พัฒนาการทางการคบหากับเพื่อนต่างเพศแทบจะไม่มี จะมีแต่คบเพื่อนเพศเดียวกัน เท่านั้น ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คนที่ได้ทำการศึกษาพบความสัมพันธ์ของมารดาในลักษณะนี้ ได้ในบางกรณีดังนี้

มารดาที่มักจะ ไม่สนับสนุนให้คบเพื่อนที่มีนิสัยอันธพาล เป็นนักเลง โดยมารดาต้องการ ให้คบเพื่อนที่เป็นคนเรียบร้อย เรียนเก่ง ในเรื่องนี้"ตุ้ย"กล่าวว่า "แม้มักจะให้พี่คบแต่คน เรียนเก่ง เรียบร้อย แล้วนี่ซิ ผู้ชายเรียนเก่ง เรียบร้อย เป็นผ้าพับไว้ส่วนใหญ่ก็เป็น ตัวกันหมด" มารุเป็นอีกผู้หนึ่งที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า "แม่จะสนับสนุนให้พี่คบแต่เพื่อนผู้ ชายที่เรียนเก่ง นิสัยดี ห้ามชักชวนกันไปทำเสื่อมเสื่อ ไม่มีแฟน ซึ่งคนพวกนี้ส่วนใหญ่ใน สเปกที่แม่บอกให้มารุคบก็คือนั่งกอนั่นเอง"

มารดาที่มักจะพูดตักเตือนในการคบเพื่อนผู้หญิงว่าต้องระวัง ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิด ความรู้สึกดังนี้ "แดง"กล่าวว่า "พอคบเพื่อนผู้หญิง แม็กก็คอยบ่นว่าระวังจะทำเค้าท้องนะ เพราะแดงมีพี่สาวที่ท้อง ไม่มีพ่อ จึงทำให้แม่เอา เรื่องนี้มาพูดซึ่งในใจแดงไม่คิดอะไรกับ เพื่อนผู้หญิงเลย แต่พอแม่พูดบ่อย ๆ ก็เลยรำคาญไม่พาเพื่อนผู้หญิงมาให้แม่เห็นอีกเลย" ตีม กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า "แม้มักจะไม่ชอบให้คบเพื่อนผู้หญิง แม่บอกว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้เรด แก่ แดด ไม่อยากให้เราไปยุ่งด้วย"

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน พบว่าความสัมพันธ์ของมารดาในลักษณะที่ ไม่สนับสนุนให้บุตรชายของตนคบเพื่อนที่มีนิสัยอันธพาล เป็นนักเลง โดยสนับสนุนให้คบ เพื่อนที่เป็นคนเรียบร้อย เรียนเก่ง ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าคนในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มักเป็นชายรักร่วมเพศ จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างคบหาแต่เพื่อนเพศชายที่เป็นรักร่วม เพศมากกว่าที่จะคบเพื่อนต่างเพศ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในลักษณะนี้ในการศึกษามีจำนวน 6 คน

นอกจากนี้มารดาในลักษณะที่คอยหุคักกันในเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศจะมีจำนวน 3 คน ส่วนอีก 6 คนที่เหลือไม่เคยให้ความสนใจในการคบหาเพื่อนของบุตรเลย

-ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มารดามีความต้องการที่จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว และเป็นผู้ใช้อำนาจในการลงโทษภายในครอบครัว ในลักษณะความสัมพันธ์เช่นนี้ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างในครอบครัวของ"เป็บ", "แดง" และ"มดแดง" ซึ่งทั้งสามคน มีมารดาที่มีลักษณะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุตรดั่งกรณีของเป็บซึ่งมารดาเป็นครูซึ่งมารดาของเป็บได้ใช้ชีวิตเป็นครูทั้งที่บ้านและโรงเรียน เป็บกล่าวในเรื่องนี้ว่า "แม่จะเป็นคนที่ดุที่สุด พ่อยังไม่กล้าขัดแม่เลย แม่จะเห็นลูก ๆ และสามีเป็นเด็กนักเรียนที่จะต้องทำตามคำสั่งอยู่เสมอ หากใครทำผิดแม่จะทำโทษหนักมาก จะตจนไม้ทัก นอกจากนี้ยังมีการหยิก การด่าอย่างที่สุดอยู่ตลอด" ส่วนในครอบครัวของแดงนั้น มารดาจะกุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากได้หย่าร้างจากบิดาของแดง มารดาของ"แดง"จึงมีอำนาจสูงสุดในการปกครองบุตรซึ่งมารดาของแดงใช้อำนาจที่มีอยู่ในการทำโทษโดยวิธีการดั่งที่แดงกล่าวถึงว่า "แม่จะตีตามอารมณ์ ไม่ค่อยคำนึงถึงเหตุผล บางครั้งทำผิดนิดเดียว ตีแดงแทบตายคาไม้ เวลาแม่อารมณ์ไม่ดีจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลย" ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับมารดาของมดแดงที่มักจะลงโทษบุตรโดยการตีอย่างรุนแรงอยู่เสมอความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้บุตรชายมองคว่าผู้หญิงเป็นบุคคลที่มีความดุร้าย ชอบความรุนแรง ขาดความเป็นมิตร ทำให้เกิดความกลัว ต้องการหลีกเลี่ยง ไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้หญิง

นอกจากในกรณีที่มารดา มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแล้ว ใช้การลงโทษที่รุนแรงในกลุ่มตัวอย่างยังพบลักษณะที่มารดา มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่การลงโทษมีความเป็นเหตุเป็นผลดั่งเช่น จอย, แอม ซึ่งมารดา มีอำนาจสูงสุด แต่มีวิธีการลงโทษบุตรตามเหตุและผลที่ได้กระทำ กลุ่มตัวอย่างอีก 6 คนมารดาจะไม่ใช้ผู้มีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัว และมีการลงโทษที่สมเหตุสมผล โดยการว่ากล่าวตักเตือน และตีอย่างสมเหตุสมผล ที่เหลืออีก 4 คน มารดาจะไม่เคยลงโทษบุตรเลยอาจจะมีการบ่นและตักเตือนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

1.2 ความสัมพันธ์กับบิดา มีลักษณะดังต่อไปนี้

-ความสัมพันธ์ในส่วนของความใกล้ชิดและการดูแลเอาใจใส่ การยอมรับในตัว

บุตรของบิดาที่ได้กระทำต่อบุตรชาย ในกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่า บิดาของกลุ่มตัวอย่าง 11 คน ที่มีความสัมพันธ์ห่างเหิน ไม่ได้ใกล้ชิดกับบุตร ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเอาใจใส่บุตรเลย ดังเช่น

"ป๊อป"มีบิดารับราชการที่จะต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อยครั้ง ครั้งละนาน ๆ จึงทำให้ป๊อปห่างเหินจากบิดามาก ในบางครั้งเมื่อบิดาวางเว้นจากงาน ราชการ บิดาของป๊อปก็ไม่ได้ทำตัวให้ใกล้ชิดกับบุตร เนื่องจากความไม่คุ้นเคยซึ่งกันและกัน ป๊อปกล่าวว่า "พ่อมักจะพูดคุยกับน้องชายมากกว่าหนู พ่อเค้านั่งเห็นหนูเป็นกระเทยเลย ไม่อยากยุ่งด้วย หนูก็เข้าหน้าไม่ติดเหมือนกัน"

"เป๊ป"มีบิดาประกอบอาชีพรับราชการตำรวจซึ่งนอกจากจะต้องติดภารกิจในหน้าที่ตำรวจ แล้วเมื่อเสร็จงานบิดาของ เป๊ปก็จะ ไปสโมสรของตำรวจเพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ต่อ ซึ่งกว่าบิดาจะกลับมาถึงบ้าน เป๊ปก็มักจะเข้านอนแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์บิดาของ เป๊ปจะได้พบปะพูดคุยกันประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เป๊ปกล่าวถึงความสัมพันธ์กับบิดาว่า "เป๊ปคิดว่าพ่อใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่าลูก ยิ่งถ้าเป็นเป็นแล้วพ่อจะไม่ค่อยสนใจ คงคิดว่าลูกผู้ชายคงเอาตัวรอดได้"

"มดแดง"มีบิดาประกอบอาชีพประมงซึ่งในแต่ละเดือนจะต้องใช้เวลาในการออกเรือหาปลาเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หลายวัน และเมื่อว่างจากการออกเรือ บิดามักจะเข้าไปเล่นการพนันในบ่อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของมดแดง บิดาของมดแดงจะไม่ได้ให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่บุตรเลย โดยมากจะเป็นหน้าที่ของมารดามากกว่า ในหนึ่งสัปดาห์มดแดงจะได้เจอหน้าบิดาประมาณ 1 ครั้งและในบางครั้งเท่านั้นที่จะมีการพูดคุยสนทนากัน มดแดงกล่าวถึงบิดาของตนว่า "พ่อเค้าไม่สนใจที่เท่าไรหรอก เค้าสนใจแต่ไฮโล ชนไก่ ชนวัว หาเงินมาได้เท่าไรก็หมดไปกับพวกนี้ ลูก ๆ ก็เป็นหน้าที่ของแม่ที่ต้องหาเลี้ยง"

"ตุ้ย" มีบิดาที่ทำงานประจำและมีงานอดิเรกซึ่งตุ้ยกล่าวว่า "งานอดิเรกของพ่อคือการเลี้ยงนก กับปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นงานที่แย่งเอาเวลาของลูก ๆ ไปหมด พ่อจะสนใจที่น้อยกว่าที่สนใจนกกับต้นไม้มาก" ตุ้ยจะได้เจอหน้าพ่อทุกวันแต่จะได้พูดคุยกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

"เจ๊ียบ" มีบิดาที่ประกอบอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก ซึ่งเมื่อเลิกงานจากการขับรถก็มักจะต้องการเวลาพักผ่อน จึงไม่มีเวลาที่จะพูดคุย เอาใจใส่ลูกเลย เจ๊ียบกล่าวถึงบิดาว่า "บางทีก็ส่งสารพ่อ อยากจะพูดอยากให้เค้าพาไปเที่ยวแต่เห็นเค้าเหนื่อยกลับมาก็ส่งสาร

ไม่กวนเค้า แล้วพี่ก็ค่อย ๆ ชื่นไปกับการที่ไม่ได้คลุกคลีกับพ่อ และตัวพี่เองติดแม่อยู่แล้ว เลยไม่ค่อยได้คิดมากอะไร

"มาร" "ติ่ม" "เกรซ" "กบ" "จ๊ี้" "วันใหม่" ก็พบกับปัญหาเดียวกัน คือการที่บิดาไม่มีเวลาในการให้ความใกล้ชิด ให้การดูแลเอาใจใส่ อันเนื่องมาจากสาเหตุของงานในหน้าที่และการใช้เวลาที่เหลืออยู่หมดไปกับการสังสรรค์กับเพื่อนหรือกับการพักผ่อน

กลุ่มตัวอย่างอีก 3 คน มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินไม่ได้ใกล้ชิดกับบิดาอันมีสาเหตุมาจากการหย่าร้างของบิดากับมารดา หรือบิดาเสียชีวิต ได้แก่

"แดง" พบปัญหาการหย่าร้างกันระหว่างบิดาและมารดาตั้งแต่แดงอายุยังน้อยทำให้แดง ชาดการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบิดาไม่มีบิดามาคอยดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับ "จอย" ที่พ่อแยกครอบครัวไปอยู่กับภรรยาใหม่ นาน ๆ ครั้งจอยจึงจะได้พบหน้าพ่อซึ่งในการพบกันก็จะมี การพูดคุยกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากพ่อยังไม่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจอย

"แอม" ได้สูญเสียบิดาไป เมื่อแอมอายุได้ 11 ปี ในขณะที่บิดามีชีวิตอยู่แอมก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากบิดานักเนื่องจากบิดาของแอมต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวและเมื่อเสียชีวิตยิ่งทำให้แอมชาดการเอาใจใส่ดูแลจากบิดามาโดยตลอด

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน มีเพียง "เงินเงิน" เท่านั้นที่บิดามีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตร เนื่องจากบิดามีอาชีพเกษตรกรรมมีเวลาว่างพอที่จะได้พูดคุย ดูแลบุตร และเงินเงิน ก็มีความผูกพันกับบิดาเป็นอย่างมาก เงินเงินได้กล่าวไว้ว่า "ที่มีความรักความผูกพันกับพ่อมาก พ่อจะรักที่มากท่านขอเพียงอย่างเดียวเวลาไปหาขออย่าใส่ชุดผู้หญิงไปแค่นั้นที่พ่อขอ นอกนั้นพ่อที่ตามใจพี่โดยตลอด"

นอกจาก "เงินเงิน" แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาก็จำนวน 14 คน นั้นทุกคนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากบิดาเท่าที่ควร บิดามามีความสัมพันธ์กับบุตรในลักษณะที่ห่างเหิน ละทิ้งหายไปจากบุตรเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังมีกรณีบิดาเสียชีวิตตั้งแต่ กลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยเด็ก และในกรณีที่บิดาและมารดาแยกทางกัน, หย่าร้าง ซึ่งมีผลทำให้บุตรชาดการเอาใจใส่ดูแลจากบิดาของตน

สาเหตุของการขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดานั้น สาเหตุหลักมาจากการที่บิดาต้องทำงานหาเงินเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัวจึงขาดเวลาในการอยู่ร่วมกับครอบครัว และในบางรายมีเวลาว่างพอที่จะอยู่กับครอบครัว แต่ขาดการจัดการเรื่องเวลาที่ดี โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดเวลาที่เหลือให้กับบุตร แต่กลับนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูง เล่นการพนัน ดื่มสุรา จนทำให้บุตรขาดการดูแล ขาดแบบอย่างที่ดีจากเพศชาย เลยทำให้เกิดพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศได้มากกว่าครอบครัวที่มีบิดาคอยดูแลเอาใจใส่บุตร

-ความสัมพันธ์กับบิดาในส่วนของการใช้อำนาจภายในครอบครัวและความมีประสิทธิภาพในการปกครองครอบครัวของบิดาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จำแนกได้ดังนี้

กลุ่มที่บิดามีอำนาจสูงสุดในครอบครัว และมีประสิทธิภาพในการใช้ในการปกครองคนในครอบครัวจะพบได้ในครอบครัวของ "วันใหม่" ซึ่งบิดาที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวในลักษณะเผด็จการ คือ คำสั่งทุกคำของบิดาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากบิดาไม่มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมากนักจึงทำให้ การใช้อำนาจของบิดาจะมีไม่บ่อยมากนัก

"จีจี้" มีบิดาที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว และมีประสิทธิภาพในการใช้อำนาจบริหารงานในครอบครัวได้เป็นอย่างดี จีจี้ กล่าวถึงบิดาของเธอว่า "พ่อเป็นคนที่ทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัว ได้เป็นอย่างดี แต่พ่อทำงานมากจนเกินไปจนเวลาในการดูแลคนในครอบครัว เหลือน้อยจนเกินไป

กลุ่มที่บิดามีอำนาจสูงสุดในครอบครัว แต่บิดาเป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้อำนาจ ได้แก่

"กบ" "เกรซ" "ตีม" "เจียบ" "ตุ้ย" "เป็บ" มีบิดาที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว แต่บิดาเป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้อำนาจที่ตนเองอยู่ในการบังคับบัญชาคนในครอบครัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่ไม่มีเวลาในการใช้อำนาจ เพราะทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว สนใจงานอดิเรกมากจนไม่มีเวลาสนใจบุตรหรือเล่นการพนัน ดื่มสุรา

กลุ่มตัวอย่างที่ บิดา และมารดามีอำนาจเท่าเทียมกันในครอบครัว ได้แก่ "ป๊อป" ซึ่งบิดาจะมีอำนาจภายในครอบครัวเท่าเทียมกับมารดา ป๊อปกล่าวว่า "พ่อและแม่เป็นใหญ่เท่ากันในบ้านแต่ส่วนใหญ่พ่อจะ ไปราชการต่างประเทศนาน ๆ แม่จึงใช้อำนาจนั้นแทนเสมอ"

กลุ่มตัวอย่างที่มีบิดาเป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อ่อนแอ มีผู้หญิงเป็นผู้ปกครอง และบังคับบัญชาในครอบครัว โดยที่บิดาพร้อมที่จะทำตามผู้อื่นเสมอ ได้แก่

"เงินเงิน" มีบิดาที่มีอำนาจในการดูแลครอบครัวรองจากมารดา เรื่องสำคัญในครอบครัวมารดาจะเป็นผู้ตัดสินใจเพียงผู้เดียวเสมอ เงินเงิน กล่าวถึงในเรื่องนี้ว่า "พ่อของพี่จะเป็นคนที่เชื่อฟังแม่มาก ทุกอย่างแม่จะชี้หน้าสั่งให้ทำ แม่ที่เป็นผู้นำพ่อจะต้องอยู่ได้อำนาจแม่ตลอด"

"มาร์" เป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งบิดาเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจในครอบครัวเลย ทุกอย่างมารดาจะเป็นผู้ควบคุมเสมอ เนื่องจากมารดาเป็นผู้หารายได้หลักมาสู่ครอบครัวและเป็นผู้ที่บุกเบิกธุรกิจใหม่ ๆ ให้ครอบครัว มาร์ กล่าวว่า "พ่อไม่เคยทำอะไรสำเร็จ มีแต่แม่เท่านั้นที่เก่งมากหยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปหมด"

"จอย" "แดง" "แอม" จะขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้การใช้อำนาจในการปกครองคนในครอบครัวจากบิดา เนื่องจากบิดาหย่าร้างกับมารดาและบิดาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อย

ในส่วนของการสัมพันธ์กับบิดาด้านการใช้อำนาจภายในครอบครัวและความมีประสิทธิภาพในการปกครองของบิดาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 คนที่มีบิดามีอำนาจสูงสุดและใช้อำนาจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจของบุตรในระดับปานกลาง นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างอีก 6 คน มีบิดาที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวแต่ขาดประสิทธิภาพในการใช้อำนาจ มีกลุ่มตัวอย่าง 1 คน ที่บิดาและมารดามีอำนาจเท่าเทียมกันและได้ใช้อำนาจให้เกิดประสิทธิภาพในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างที่เหลือจำนวน 6 คน มีบิดาเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจในครอบครัวเป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีความอ่อนแอ มีผู้หญิงเป็นผู้นำและปกครองบังคับบัญชาภายในครอบครัว โดยที่บิดาจะเป็น

ผู้ตามเสมอ ทำให้บุตรมองเห็นว่าเพศชายเป็นเพศที่ไม่เอาไหน เลยกินไปสนใจที่จะ
เลียนแบบเพศหญิงมากกว่า

-ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรชายในลักษณะที่บิดารักและเอาใจใส่
บุตรชายมากเกินไปไม่เคยปล่อยให้บุตรชายได้มีความสำเร็จในด้านใดเองหรือเป็นตัวของตัวเอง
เองในทุกเรื่องบิดาจะทำให้หมด ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ ไม่ปรากฏในกลุ่มตัว
อย่างทั้ง 15 คน เลย จะมีบ้างก็เพียงแค่ว่าบิดารักและให้ความสนใจบุตรชายมากกว่าบุตร
หญิง ดังเช่น "กบ" ผู้ซึ่งบิดามีบุตรชายเพียงคนเดียวและเนื่องจากครอบครัวของกบเป็น
ครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีการให้ความสำคัญต่อบุตรชายมากกว่าบุตรสาว บิดาซึ่ง
ปกติทำงานหนักไม่มีเวลาว่างมากนักแต่ก็แสดงออกให้เห็นได้ชัดว่าตนเองรักบุตรชายมากกว่า
บุตรสาว กบกล่าวในเรื่องนี้ว่า "พ่อรักเรามากที่สุด แต่เค้ายุ่งกับงานมากจนดูเหมือนกับ
ไม่ได้สนใจ แต่กับรู้ว่าพ่อรักกบมากกว่าพี่สาวทุกคน" แต่บิดาของกบติดขัดเรื่องการให้
เวลาในการดูแล ส่วนบิดาของ เงินเงิน ก็มีความรักในตัวบุตรชายมากกว่าบุตรสาวแต่
เนื่องจากเป็นครอบครัวที่มีบุตรมากเลยทำให้การดูแล เอาใจใส่ จากบิดาไม่สามารถทำได้
มากจนเกินไป

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 13 คน ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่บิดารัก
และเอาใจใส่ต่อบุตรชายมากจนเกินไปเลย

-ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรชายในลักษณะที่บิดามีนิสัยเป็นคู่แข่งกับบุตร
ซึ่งจะทำให้บุตรชายเกิดความรู้สึกไม่สบายใจที่จะเป็นเพศชายเพราะ ไม่อยากเป็นคู่แข่งของ
บิดานั้น ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จากกลุ่มตัวอย่างที่ 15 คน ไม่สามารถ
ศึกษาให้ลึกซึ้งจากการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากลักษณะของวัฒนธรรมและ
สังคมของไทยนั้นบุตรจะให้ความเคารพและเกรงใจบิดามาก ซึ่งการใช้วิธีการสัมภาษณ์
เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการได้ จะต้องใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม
แบบอื่น ๆ ร่วมกันจึงจะสามารถได้ข้อมูลที่แท้จริง

-ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรชาย ในลักษณะที่บิดามีความต้องการลูกผู้หญิง

และพยายามทำให้บุตรีชายมีลักษณะเป็นหญิงหรือเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับมารดามากถึง
เลียนแบบมารดาเพื่อให้บิดาพอใจ เพราะบิดาจะชอบปฏิบัติตนกับบุตรีชายเช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติตนกับภรรยา นั้น ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จะ
มีเพียงแค่การที่บิดามีความรักและเอาใจใส่ในตัวบุตรีสาวมากกว่าบุตรีชาย ดังเช่นในกรณีของ
"แดง" ซึ่งมีบิดาซึ่งรักบุตรีสาวมากกว่าบุตรีชาย เนื่องจากบุตรีสาวเป็นผู้ที่
ดูแลเอาใจใส่บิดาและเป็นผู้ที่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัว บิดาจึงให้ความรักต่อบุตรีสาว
มากกว่าบุตรีชาย

"มารุ" "เป๊ป" "ตุ้ย" "ต๋ม" เป็นกลุ่มที่บิดารักบุตรีสาวมากกว่าบุตรีชาย
เนื่องจากบุตรีสาวมีความใกล้ชิดและดูแลเอาใจใส่ต่อบิดามากกว่าบุตรีชาย

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จะมีเพียง 5 คน เท่านั้นที่บิดาจะมีความรู้สึกรัก
บุตรีสาวมากกว่าบุตรีชาย นอกจากนั้นที่เหลืออีก 6 คน จะพบว่าบิดาจะมีความรู้สึก
รักบุตรีชายมากกว่าบุตรีสาว และอีก 4 คน บิดารักบุตรีชายและบุตรีสาวเท่ากัน

-ความสัมพันธ์ ในลักษณะที่บุตรีชายมีความรู้สึกไม่ชอบหรือกลัวบิดาทำให้ขาดความ
สัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบิดา อันมีสาเหตุจากการที่มารดาถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวบิดา
มาเล่าให้บุตรฟัง ซึ่งทำให้บุตรเกิดความฝังใจ ไม่อยากเป็นแบบบิดา ความสัมพันธ์ในลักษณะ
นี้เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างบางคนในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

"จอย" "แดง" จะมีความรู้สึกไม่ชอบในการที่บิดาแยกทางกับมารดาเพื่อไป
มีภรรยาใหม่ เขาจะมีความรู้สึกเกลียดในความเป็นผู้ชายที่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวของบิดา
นอกจากนี้ จอยยังรู้สึกเกลียดในการที่แม่กับประ โยชน์ส่วนตนของบิดาที่เวลามีเรื่องเดือดร้อน
ทางด้านการเงินก็ยังมาขอความช่วยเหลือจากมารดาของจอยเสมอ ส่วน"แดง"ก็จะรู้สึกไม่ดีต่อ
บิดาในด้านที่บิดาจะให้ความสนใจกับบุตรที่สามารถทำงานหาเงินส่งให้บิดาเท่านั้น

"ต๋ม" จะมีความรู้สึกไม่ชอบบิดาและขาดความนับถือในตัวบิดาเนื่องมาจากการ
ที่บิดาไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ทำงานหาเงินมาได้เท่าไรก็จะใช้ไปในการดื่มสุรา
ร่วมกับเพื่อน ๆ จนเงินหมด ซึ่งบางครั้งต้องมาขอเงินจากมารดาเพื่อไปใช้หนี้สินที่ก่อไว้
จากการดื่มสุราอีก

"มดแดง" มีบิดาที่ทำงานในเรือประมงซึ่งเมื่อกลับมาหลังจากที่ได้ค่าแรงแล้ว

บิดามักที่จะเข้าบ่อนเพื่อเล่นการพนัน ซึ่งทำให้เงินที่หามาได้หมดไปและยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาอีก ซึ่งมีผลทำให้ครอบครัวของมดแดง เดือดร้อนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเหตุให้มดแดงรู้สึกไม่ชอบในตัว บิดา มองไม่เห็นคุณค่าของบิดาเลย

"มาร" มีบิดาซึ่งไม่มีความเป็นผู้นำ และไม่เคยมีเวลาอยู่กับครอบครัว จะใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนของบิดามากกว่า ทำให้มาร รู้สึกไม่เห็นคุณค่าของบิดาเลย

"ตุ้ย" มีบิดาที่ใช้เวลาว่างทั้งหมดอยู่กับต้นไม้และการเลี้ยงนก ทำให้ตุ้ยมีความรู้สึกว่าบิดารักต้นไม้และนกมากกว่าลูกและครอบครัว จึงทำให้ตุ้ย ขาดความนับถือในตัวบิดา ลงไปมาก

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างอีก 7 คน ยังคงให้ความนับถือต่อบิดา จะมีเพียงความรู้สึกว่าบิดามีเวลาให้พวกตนน้อยไป แต่ส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจดีว่าบิดาจะต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว

ส่วนที่เหลืออีก 2 คน คือ "เงิน เงิน" และ "จี้จี้" จะมีความรู้สึกที่ตีมองเห็นคุณค่าของความเป็นชายของบิดา เนื่องจากบิดาของเงินเงิน มีเวลาให้กับลูก ๆ มาก เพียงพอแก่ความต้องการของเงินเงินและพี่น้องคนอื่น ๆ ส่วนจี้จี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบิดา มากกว่ามารดา

-จากการศึกษาถึงความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบิดาและมารดาว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรักต่อบิดาหรือมารดาเมื่อเทียบกับแล้วกลุ่มตัวอย่างรักผู้ใดมากกว่า จากการศึกษาพบว่า มีจำนวน 4 คน คือ "เกรซ" "วันใหม่" "ป๊อบ" "เงินเงิน" ที่ตอบว่ารักบิดาและมารดาเท่ากัน และพบว่า มีจำนวน 1 คน คือ จี้จี้ ที่ตอบว่ารักบิดามากกว่า ที่เหลืออีก 10 คน ตอบว่ารักมารดามากกว่าบิดา จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะรักมารดามากกว่าบิดา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันใกล้ชิดกับมารดามากทำให้เกิดการเลียนแบบเพศหญิงจากมารดา เพราะได้จากการพูดคุย การปรึกษาหารือกับมารดาทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดแบบผู้หญิงมาโดยตลอด จนทำให้ฝังแน่นไปจนกระทั่งถึงขั้นที่อยากจะแปลงเพศเป็นผู้หญิง

1.3 ความสัมพันธ์กับพี่น้องของกลุ่มตัวอย่าง จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

-ความสัมพันธ์กับพี่ชาย หรือน้องชาย หรือแม่แต่กับพี่สาวหรือน้องสาวอยู่ในลักษณะที่มีการแข่งขัน ซึ่งหากกลุ่มตัวอย่างผู้ใดด้านหนึ่งไม่ได้ก็ทำให้ความรู้สึกถึงความ เป็นชายถูกทำให้ด้อยลง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพียงด้านเดียวในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน คือ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 6 คน จะแข่งขันด้านการใช้กำลังทางกายกับพี่ชายหรือน้องชายไม่ได้ มักจะถูกพี่ชายหรือน้องชายใช้กำลังข่มเหงอยู่เสมอ ดังเช่นกรณีของ

"บ๊อบ" จะโดนน้องชายคนเล็กใช้กำลังข่มเหง แย่งของที่เป็นของบ๊อบไปเป็นของตัวเองเสมอ ซึ่งทุกครั้งมารดาจะอยู่ฝ่ายน้องชายเสมอ ซึ่งทำให้บ๊อบรู้สึกเสียใจที่มารดารักน้องชายมากกว่าตน ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นกับ "เกรซ" และ "จี้จี้"

"มาร์" จะโดนพี่ชาย ใช้กำลังข่มเหง รังแก มาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโต ซึ่ง "ติ่ม" และ "เจียบ" ก็เจอเหตุการณ์เช่นนี้ เหมือนกัน ทั้ง 3 คนจะต้องทนและรู้สึกอึดอัดที่ตนไม่สามารถสู้กำลังของพี่ชายได้เลย

ส่วนในการแข่งขันด้านอื่น ๆ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน สามารถที่จะแข่งขันกับพี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาวได้เป็นอย่างดี ถึงในบางกรณีจะสู้ไม่ได้แต่ไม่รู้สึกอึดอัดใจ ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทำให้ด้อยลงเลย

-ความสัมพันธ์กับพี่น้องในลักษณะที่พี่น้องมีความก้าวร้าว ชอบแสดงอำนาจเหนือกว่า กลุ่มตัวอย่าง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้พบได้ในกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"ตุ้ย" มีพี่สาวที่มีความก้าวร้าวสูง ชอบหุดจาข่มขู่ตุ้ยเสมอในวัยเด็ก จนเมื่อตุ้ยอายุได้ 15 ปี ตุ้ยและพี่สาวมีเรื่องทะเลาะกันอย่างรุนแรง หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นตุ้ยและพี่สาวก็ไม่ได้หุดกันอีกเลยจนกระทั่งตุ้ยอายุ 22 ปี จึงเริ่มหุดกันอีกครั้ง

"แดง" มีพี่สาวหลายคน แต่พี่สาวคนที่ 1 และคนที่ 2 มักแสดงอำนาจเหนือน้อง ๆ โดยการควบคุม ทำโทษ แดงอยู่เสมอ ซึ่งในบางเรื่องที่แดงไม่ได้ทำผิดพี่สาวก็มักจะลงโทษรุนแรง โดยการต้อยู่เสมอ ซึ่งแดงมีความรู้สึกถึงความไม่มีเหตุผลของพี่สาวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ทำให้แดงมีความรู้สึกอ่อนแอลงไปอีก ซึ่งในกรณีนี้ จะเกิดขึ้นกับ "กบ" ที่โดนพี่สาวคนที่ 1 และคนที่ 2 แสดงความก้าวร้าวต่อกบเสมอเช่นกัน

กลุ่มตัวอย่างที่เหลือไม่มีใครมีพี่น้องที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง โดยเฉพาะกับพี่สาวหรือน้องสาว จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก

- ความสัมพันธ์ กับพี่น้องในลักษณะที่สภาพแวดล้อมภายในบ้านมีแต่ผู้ชายทั้งหมด และมีความสัมพันธ์กับพี่ชายหรือน้องชายในลักษณะที่ถูกขู่ขู่ไว้ใช้อำนาจบีบบังคับ ทำให้ต้องทำตัวอ่อนแอหลง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้พบในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ดังนี้

"แอม" มีพี่ชาย 1 คน ซึ่งมีความสนิทสนมในระดับปานกลาง พี่ชายของแอมพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนกับบิดา ซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้ว ในบางครั้งสร้างความอึดอัดใจแก่แอมพอสมควร แต่แอมก็ไม่สามารถที่จะขัดใจพี่ชายได้ เนื่องจากมารดาสนับสนุนพี่ชายให้ มีพฤติกรรมอย่างนั้นเสมอ ภายในครอบครัวของแอมนอกจากมารดาแล้วก็มีแอมและพี่ชาย เท่านั้น

"จอย" มีน้องชาย 2 คน ซึ่งมีความสนิทสนมกับน้องชายคนเล็กซึ่งเป็นชายรักร่วมเพศเหมือนกันส่วนน้องชายคนกลางไม่มีพฤติกรรมของชายรักร่วมเพศ จึงไม่ได้สนิทสนมกับจอยเท่าน้องชายคนเล็ก จอยมีความรู้สึกว่ามีมารดาจะชื่นชมความเป็นบุตรชายของน้องชายคนกลางมากกว่าตน และน้องชายคนเล็ก จอยกล่าวว่า "แม่เค้าปลืมน้องคนกลางที่เป็นแมนหน่อย ส่วนหนูกับน้องคนเล็ก ซึ่งเป็นกระเทยเหมือนกันแม่เค้าคงไม่ปลื้มเท่าไรหรอกค่ะ"

"มดแดง" มีพี่ชาย 1 คน และพี่ชายก็มีพฤติกรรมของชายรักร่วมเพศเหมือนมดแดง แต่ยังไม่ได้แปลงเพศ สภาพแวดล้อมภายในบ้านของมดแดงมีมารดาเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิง นอกจากนั้นจะเป็นผู้ชายทั้งหมด

"เกรซ" มีน้องชาย 2 คน ในวัยเด็กเกรซ จะโดนน้องชายคนกลางกลั่นแกล้งอยู่เสมอ น้องชายมักจะแย่งของรักของเกรซไปเล่นและทำให้เสียหาย ซึ่งเกรซไม่สามารถตอบโต้น้องชายได้เลย เนื่องจากตนเป็นพี่ชายคนโต ในบางครั้งเกรซมีความรู้สึกน้อยใจที่เกิดมาเป็นพี่ชาย แต่สู้น้องชายไม่ได้ แต่กับน้องชายคนเล็กเกรซจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและสนิทสนมพูดคุยกันได้

"บ๊อบ" มีน้องชาย 2 คน น้องชายคนเล็กเป็นที่รักของบิดา มารดา มาก ทั้ง บิดาและมารดา จะเอาใจใส่ดูแลน้องชายคนเล็กมากกว่า บ๊อบ และน้องชายคนกลาง บ๊อบมักจะโดนน้องชายคนเล็กกลั่นแกล้งอยู่เสมอ และบิดามารดาจะไม่ทำโทษน้องชายคนเล็ก

เลยตรงกันข้าม บิดามารดามักจะโทษป้อว่าแก๊งน้องชายก่อนหรือไม่กี่ถูกกล่าวหาว่าอิจฉา
น้องชาย ทำให้ป้อรู้สึกน้อยใจและเสียใจอยู่เสมอ

จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีจำนวน 5 คนที่มีพี่น้องเป็นผู้ชายทั้งหมด ในจำนวนนี้
มี 3 คน ที่โดนพี่ชายหรือน้องชายกลั่นแกล้ง ช่มเหงในวัยเด็กจนทำให้ตัวเองรู้สึกอ่อนแอที่สู้
พี่ชายหรือน้องชายไม่ได้

-ความสัมพันธ์กับพี่น้องในลักษณะที่สภาพแวดล้อมในครอบครัวมีแต่พี่น้องผู้หญิงทั้ง
หมด ซึ่งทำให้เกิดการเลียนแบบเพศหญิง มีพฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายหญิง ลักษณะดัง
กล่าวพบในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาดังนี้

"เป็บ" มีพี่สาว 2 คน และเป็บจะสนิทกับพี่สาวคนที่ 2 มาก จะใช้เสื้อผ้า
เครื่องใช้รวมทั้งเครื่องสำอางร่วมกับพี่สาวคนที่ 2 มาโดยตลอด เป็บกล่าวว่า "เราสองคน
พี่น้องจะมีส่วนที่เหมือนกันมาก คนทั่วไปจะดูเหมือนเราสองคนเป็นพี่สาวกับน้องสาวเพราะเรา
ใช้เสื้อผ้าจากตู้เดียวกัน" เป็บจะปรึกษาได้ทุกเรื่องกับพี่สาวคนที่สอง

"กบ" มีพี่สาว 6 คน ในจำนวนนี้ กบจะสนิทสนมกับพี่สาวคนที่ 3 และน้อง
สาวคนที่ 6 มากที่สุด กบมักจะใช้เสื้อผ้าร่วมกับพี่สาวคนที่ 3 เนื่องจากพี่สาวคนที่ 3 มัก
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่ เพราะพี่สาวคนนี้มีพฤติกรรมของหญิงรักร่วมเพศที่ชอบแต่ง
กายคล้ายชาย จึงสามารถใช้เสื้อผ้าร่วมกับกบได้อย่างดี ส่วนกับน้องสาวคนที่ 6 นั้น กบมัก
จะใช้เครื่องสำอางร่วมกันเสมอ และพูดคุยปรึกษาในเรื่องความเป็นหญิงด้วยกันตลอด

"แดง" มีพี่สาว 4 คน ไม่มีพี่น้องผู้ชายเลย แแดงจะสนิทกับพี่สาวคนที่ 4
มากจะคลุกคลีอยู่ด้วยกันมาโดยตลอด แแดงจะพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง และใช้เสื้อผ้า
เครื่องใช้ เครื่องสำอางและยงนอนร่วมห้องกับพี่สาวคนที่ 4 มาจนโต

"ตุ้ย" มีพี่สาว 1 คน และน้องสาว 1 คน แต่ตุ้ยจะสนิทกับน้องสาวมากที่สุด
เพราะกับพี่สาวมักมีเรื่องขัดแย้งกันเสมอและไม่ได้พูดกันมานานหลายปี แต่กับน้องสาวตุ้ยจะมี
ความใกล้ชิด พูดคุย ปรึกษากันมาโดยตลอด ตุ้ยจะใช้เสื้อผ้า เครื่องสำอางเครื่องประดับร่วม
กับน้องสาวเพราะมีรสนิยมเหมือนกัน

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจำนวน 4 คน ที่มีพี่น้องเป็นเพศหญิงทั้งหมดนอกเหนือ
จากนี้จะมีพี่น้องผู้ชายทั้งหมด 5 คน ที่เหลืออีก 6 คน จะมีพี่น้องทั้งชายและหญิง

จากผลการศึกษาในส่วนของการสัมพันธ์กับพี่น้องของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้สอบถามถึงจำนวนของพี่น้องทั้งชายและหญิงของกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมของคนรักร่วมเพศว่ามีหรือไม่ จำนวนเท่าไร พบว่า

จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีจำนวน 5 คน ที่มีพี่น้องที่มีพฤติกรรมของคนรักร่วมเพศได้แก่ "จอย" มีน้องชายคนสุดท้ายต้องเป็นชายรักร่วมเพศที่แสดงออกเปิดเผยถึงการเป็นชายรักร่วมเพศแต่ไม่ได้แปลงเพศเหมือนจอย "มดแดง" มีพี่ชายเป็นชายรักร่วมเพศที่แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงการเป็นรักร่วมเพศ แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศเนื่องจากยังไม่พร้อมเรื่องการเงินและสภาพร่างกาย "เจี๊ยบ" มีพี่สาวคนที่ 4 ที่เป็นรักร่วมเพศหญิง "กบ" มีพี่สาวคนที่ 3 เป็นรักร่วมเพศหญิง "แดง" มีพี่สาวคนที่ 1 และ 3 เป็นรักร่วมเพศหญิง จากผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาชายรักร่วมเพศที่เป็นพี่น้องกัน โดยสรุปเอาไว้ว่าผู้ที่ เป็นรักร่วมเพศมีโอกาสที่จะมีพี่น้องและญาติเป็นรักร่วมเพศได้ เนื่องจากส่วนประกอบของพันธุกรรม มีความคล้ายคลึงกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่คล้ายกันก็จะส่งผลให้พี่น้องมีโอกาสที่จะเป็นรักร่วมเพศได้มากยิ่งขึ้น

2. การสื่อสารในครอบครัว

ในการทำวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงการสื่อสารในครอบครัว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การสื่อสารในครอบครัวแบบปิด จำนวน 4 คน
2. การสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด จำนวน 1 คน
3. การสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย จำนวน 9 คน
4. การสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมแบบเปิด จำนวน 1 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาทั้งหมดจำนวน 15 คนที่เป็นชายรักร่วมเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วนั้น มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่แตกต่างกันออกไป จำแนกได้ดังนี้

1. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด ได้แก่

"เบ๊" เป็นผู้มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดในระดับสูง บิดาของ

เป็ปจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว และเป็นผู้กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในครอบครัว โดยมีมารดาเป็นผู้ช่วยในการดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวให้เป็นไปตามที่บิดากำหนด ประเด็นของการสนทนาและข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ จะถูกส่งกรองจากมารดาโดยตลอด เป็ปกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "ถ้าพ่ออยู่บ้าน พ่อจะเป็นคนควบคุมการดูโทรทัศน์ของลูก ๆ แต่ถ้าพ่อไม่อยู่ แม้มักจะเป็นคนกำหนดแทน เวลาที่พวกเขาออกมาในรายการต่าง ๆ พ่อกับแม่ จะเปลี่ยนช่องทันที และจะด่าพวกนี้เสีย ๆ หาย ๆ ให้เราฟังตลอด" ในครอบครัวของเป็ปหากบุตรเชื่อฟังไม่ประพฤติตัวฝ่าฝืนคำสั่งจากบิดา มารดาก็จะได้รับคำชม และมีของรางวัลเล็กน้อยให้ แต่หากฝ่าฝืนคำสั่งจะโดนลงโทษอย่างรุนแรงจากบิดาโดยการ ตี เตะ ในบางครั้งใช้การพาดด้วยเข็มขัด ในเรื่องของเวลาครอบครัวของเป็ปจะต้องตรงต่อเวลามากเนื่องจากบิดาเป็นตำรวจและมารดาเป็นครูหากวันไหนเป็ปขออนุญาตออกไปนอกบ้านจะต้องกลับมาตรงตามเวลาที่ได้ออกไว้มิฉะนั้นจะโดนลงโทษ ความเป็นระเบียบในบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมารดา และพี่สาวของเป็ปจะเข้มงวดในเรื่องนี้มาก ความสำคัญของเกียรติยศชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลนั้นบิดามักจะกล่าวเสมอว่า "เป็นลูกตำรวจต้องทำตัวให้เข้มแข็ง อย่าได้มาทำตัวเป็นกระเทยให้พ่อได้อับอายชาวบ้านเด็ดขาด" ส่วนมารดามักกล่าวว่า "มีแม่เป็นครู ต้องเรียนให้ดีให้เก่งสมกับเป็นลูกครู" เป็ปอยู่กับครอบครัวจนอายุได้ 19 ปี จึงหนีออกจากบ้าน มาทำงานที่เมืองพัทยา

"มาร์" เป็นอีกผู้หนึ่ง ซึ่งมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด เนื่องจาก มารดาของมาร์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ ต่างๆ ในครอบครัว และเป็นผู้ดูแลกิจกรรมทุกอย่างในครอบครัว ในการสนทนาดังกล่าวระหว่างมารดา และบุตร มารดาจะเป็นผู้กำหนด หัวข้อสนทนา ซึ่งมักจะเป็นหัวข้อในการทำธุรกิจ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อต่าง ๆ มารดามักจะเป็นผู้เลือกสื่อให้ มาร์ กล่าวในเรื่องนี้ว่า "แม่ให้มาร์อ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็ก มาร์จะเบื่อมากแต่ก็ไม่สามารถขัดแม่ได้ เค้าจะคอยจ้ำจี้ จ้ำไซ เรื่อยตลอด" มารดาของมาร์จะเคร่งครัดในเรื่องการตรงต่อเวลามากเนื่องจากเธอเป็นนักธุรกิจ มารดาจะสอนมาร์เสมอว่า "ถ้าอยากจะทำให้ธุรกิจรุ่งเรือง ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ลูกจะต้องฝึกในเรื่องนี้จนเกิดเป็นนิสัย" ส่วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านจะต้องเป็นระเบียบไม่รกรุงรัง ความสำคัญของเกียรติยศวงศ์ตระกูลเป็นสิ่งที่มารดาให้ความสำคัญมากมารดาจะพูดเสมอว่า "ลูกจะ

ต้องทำตัวให้สมกับเกิดมาเป็นลูกแม่ อย่าทำให้บรรพบุรุษของเราต้องอับอาย ถึงลูกจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ตามแต่อย่าล้มตั้งใจทำงานให้คนยอมรับในตัวลูกให้ได้" ทุกวันนี้มารู้ได้ ดำเนินรอยตามมารดาจนประสบความสำเร็จในธุรกิจในระดับที่น่าพอใจ

"กบ" อยู่ในครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด บิดาของกบจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้วางระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัว โดยมีมารดาเป็นผู้นำกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้กับบุตรอย่างเข้มงวด ในการพูดคุยสนทนาหากบิดาอยู่ร่วมด้วย บิดาจะเป็นผู้นำประเด็นในการสนทนาพูดคุยเสมอ ประเด็นที่พูดคุยมักจะเป็นเรื่องการค้าขาย การเลือกคู่ครองที่จะต้องเป็นคนมีชื่อเสียงเงินเท่านั้นที่บิดาจะยอมรับได้ ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ หากบิดาอยู่บ้านบิดาจะเป็นกำหนดแต่หากบิดาไม่อยู่ก็จะเป็นอิสระในการเลือกรับ ไม่มีใครควบคุม ในขณะที่บิดาอยู่บ้านหากมีรายการทางโทรทัศน์ที่มีคนรักร่วมเพศปรากฏในรายการ บิดาจะมีปฏิกิริยาดังนี้ "พ่อจะไม่ให้กบดูเลยเวลาที่มีกระเทียมออกทางโทรทัศน์ พ่อจะปิดหรือเปลี่ยนช่องเลย แม้ก็เหมือนกันและพ่อก็จะไม่อธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ไม่ถึงไม่ให้ดู" บิดาจะลงโทษลูกกบโดยการตีทุกครั้งที่ทำผิดหรือไม่ทำตามคำสั่ง ส่วนมารดาจะไม่ลงโทษด้วยการตี จะมีดุด่าเท่านั้นความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงเงินจะต้องทำงานให้ตรงต่อเวลาเสมอ ในการขออนุญาตออกไปทำธุระนอกบ้านจะต้องกลับมาตรงเวลาที่ขอทุกครั้ง บิดามักกล่าวกับลูกกบเสมอว่า "เราเป็นคนเงินต้องขยันทำงานอย่าขี้เกียจแบบคนไทยเป็นอันขาด"

"บ๊อบ" เป็นคนสุดท้ายในกลุ่มที่มีครอบครัวอยู่ในกลุ่มการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดครอบครัวของบ๊อบจะมีบิดาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในครอบครัว และหากบิดามีเวลาจะเป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วบิดามักไม่มีเวลาว่างมากนัก มารดามักจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แทน บิดาและมารดาของบ๊อบมักจะร่วมกันเปิดประเด็นในการสนทนากับบุตรและมักจะเป็นผู้กำหนดสื่อต่าง ๆ ในการให้บุตรได้เลือกรับเสมอ บิดาจะลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อทำผิด และจะให้รางวัลแก่บ๊อบเมื่อบ๊อบทำในสิ่งที่ดีและถูกใจบิดา ความเป็นระเบียบภายในบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะบิดาเป็นคนเจ้าระเบียบมาก บิดามักจะพูดถึงชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลอยู่เสมอเพราะบิดามีชื่อเสียงทอดมาจากขุนนางในอดีต

จากผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง 4 คน ที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดซึ่งรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมจนทำให้บุตรชายกลายเป็นชายรักร่วมเพศได้ในกรณีที่บุตรชายที่เติบโตมาในครอบครัวแบบปิดจะมีความรู้สึกกลัวบิดามากขึ้น เกิดความไม่สบายใจเมื่ออยู่ใกล้ หรือเมื่อจะต้องพูดคุยกับบิดา เลยทำให้หันไปใกล้ชิดกับมารดามากกว่าบิดา และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจากมารดาจนเกินปกติที่ควรจะเป็น ส่วนการสนทนาในครอบครัว การเปิดรับข่าวสารของบุตรชายที่จะต้องผ่านการกรองจากบิดาหรือหัวหน้าครอบครัวอยู่เสมอ นั้น หากบิดาเป็นผู้มีความสามารถในการเลือกสรรข่าวสารที่เหมาะสม และสามารถอธิบายให้เหตุผลเวลาที่บุตรมีความสงสัย เช่น การอธิบายการแสดงของนักแสดงที่รับบทบาทคนรักร่วมเพศในรายการต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะเหตุผลอย่างไร จะส่งผลดีกว่าการที่บิดาหรือเปลี่ยนรายการไปดูรายการอื่นโดยที่ไม่มีการอธิบายถึงเหตุผล ซึ่งจะเป็นการทำให้บุตรชายเกิดความสนใจและลึกลับที่จะค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง ซึ่งบางครั้งจะเป็นผลเสียต่อบุตรชายมาก เพราะขาดผู้ชี้แนะในสิ่งที่ถูกผิด เนื่องจากเด็กจะขาดทักษะในการกรองในส่วนของการที่ครอบครัวที่มีการสื่อสารแบบเปิดจะมีการเคร่งครัดในเรื่องความตรงต่อเวลามากจนอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่อการคบหาเพื่อนทั้งเพศชายและเพศหญิงของบุตรชายได้ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาดัง ๆ มากมาย อาทิ ปัญหาการจราจรที่ติดขัดที่จะมีส่วนทำให้การกลับบ้านไม่ตรงต่อเวลานัก ซึ่งในครอบครัวแบบนี้จะถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรง จนทำให้อาจเกิดปัญหา ทำให้บุตรไม่กล้าที่จะออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกบ้านกับเพื่อนทั้งชายและหญิง ทำให้ไม่มีพัฒนาการในการเข้าสังคมกับเพื่อนเพศเดียวกัน และเพื่อนต่างเพศอันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสับสนทางเพศได้ กลุ่มตัวอย่างที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดมักจะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จะปรึกษามาชิกในครอบครัวน้อยมาก

2. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด ในกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด นั่นคือ

"แอม" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัวแอมจะมีบทบาทค่อนข้างสูงเทียบเท่าพี่ชายเมื่อมีการ

ประชุมปรึกษากันภายในครอบครัว ทุกคนมีสิทธิที่จะออกเสียง สมาชิกภายในครอบครัวของแอม มีการใช้การพูดโน้มน้าวใจสมาชิกคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ตนต้องการเสมอ แอมกล่าวในเรื่องนี้ว่า "เวลามีเรื่องที่บ้านเราจะต้องตัดสินใจ ทุกคนจะพยายามหาเหตุผลมาเพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเอง อย่างที่ตอนแอมจะแปลงเพศแอมก็พยายามหาเหตุผลมาประกอบให้ทุกคนยอมรับ" ครอบครัวของแอมจะมีการประชุมกันเดือนละ 2 ครั้ง กฎระเบียบของครอบครัว จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุผลที่สมาชิกในครอบครัวเสนอ ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ นั้นสมาชิกแต่ละคนจะเลือกรับได้เองตามความพอใจ ครอบครัวมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกมากเนื่องจากที่บ้านของแอมเป็นร้านเสริมสวย จึงทำให้แอมได้พบบุคคลภายนอกอยู่เสมอ

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพียง 1 คนที่มีการสื่อสารในครอบครัวในรูปแบบนี้ ทั้งที่การสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดจะส่งผลดีแก่สมาชิกในครอบครัวหลายด้าน ดังเช่น การส่งผลให้บุตรมีความกล้าที่จะแสดงออกอย่างถูกวิธี เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจก็จะกล้าปรึกษาขอคำแนะนำจากบิดามารดา ทำให้เป็นคนมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และครอบครัวมีการติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตที่มีหลายรูปแบบในสังคม ทำให้เกิดพัฒนาการในการใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี แต่ในด้านผลเสียคือ จะส่งผลต่อบุตรชายของครอบครัวในลักษณะที่ครอบครัวมีสภาพที่ง่ายต่อการแตกแยก นอกจากนี้เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นสมาชิกในครอบครัวจะเอาชนะกันโดยการออกเสียงในกรณีที่ครอบครัวมีจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จะทำให้บุตรชายของครอบครัวเกิดความน้อยใจในความเป็นผู้ชาย เมื่อมีการออกเสียงแล้วผู้หญิงไม่ได้เลยทำให้มีใจโอนเอียงไปเป็นพวกฝ่ายหญิง เพื่อที่จะได้มีความรู้สึกว่ามีพวกมากกว่า จนเป็นเหตุให้เกิดพัฒนาการไปเป็นชายรักร่วมเพศได้อีกทางหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดนี้ มักจะปรึกษาขอคำแนะนำจากสมาชิกในครอบครัวเสมอ

3. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ได้แก่

"ตุ้ย" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย สมาชิกในครอบครัวมีอิสระมากแต่ละคนจะสามารถทำอะไรก็ตามใจตัวเอง กฎระเบียบต่างๆ ของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปตามแต่ที่คน ๆ นั้นต้องการ บิดา มารดา ไม่ได้กำหนดอนาคตของลูก ตุ้ยกล่าวว่า "พ่อ แม่ไม่สนใจที่รอกว่า

จะเรียนอะไร จะทำงานอะไร ได้ตามใจอยากจะทำอะไรก็ทำ อย่างน้องสาวพี่เค้า ไม่อยากทำงานอยากอยู่บ้านเฉย ๆ พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร" ครอบครัวของตั๋ยจะติดต่อกับบุคคลภายนอกสูงมากเพราะจะมีญาติทั้งฝ่ายบิดา และมารดา เวะเวียนมาหา มาอาศัยอยู่ ตั๋ยและเมื่อตั๋ยเริ่มทำธุรกิจเครื่องหนังส่งออก ยิ่งทำให้ครอบครัวติดต่อกับบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้นความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคน ตั๋ยกล่าวว่า "ที่บ้านจะไม่เคยกินข้าวพร้อมกัน ต่างคนต่างกิน ต่างคนต่างอยู่ จะไปไหนก็ไม่ต้องขอ อาจจะไม่บอกให้รู้เท่านั้นพอ"

"เงินเงิน" มีครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อยสมาชิกทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขึ้นกับใคร ทุกคนเมื่ออิสระที่จะทำตามใจตัวเองกฎระเบียบภายในครอบครัวมีน้อยมาก ทุกคนจะไม่ถูกกำหนดอนาคต ไม่มีเป้าหมายของชีวิตในระยะยาวสำหรับอนาคต การใช้ทรัพยากรหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า เงินเงิน กล่าวในเรื่องนี้ว่า "บ้านที่เป็นบ้านคนจนไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวพอกินรึปล่าว ขอเพียงแต่ให้พอมีกินไปวัน ๆ แม่จะพยายามหาของกินมาให้ลูกได้กินพอมือไปวัน ๆ" ครอบครัวของเงินเงิน จะติดต่อกับญาติหรือบุคคลภายนอกสูงมาก เงินเงิน กล่าวว่า "บ้านที่มีญาติพี่น้องมาอยู่มาหาเยอะมาก บางช่วงมีคนอยู่ในบ้าน 40 กว่าคนมาอยู่เลยก็มี" ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับความพอใจในการประกอบกิจกรรมของแต่ละคนจะไม่มีมารับประทานอาหารพร้อมกัน ในขณะที่คนอื่นหลับ เงินเงิน เพิ่งจะเริ่มทำงาน เงินเงินกล่าวว่า "แทบจะไม่เคยมีเลยที่บ้านพี่จะเจอกันหรือทำอะไรพร้อมหน้ากัน อาจจะมีเจอกันบ้างก็เพียงคนสองคน แต่จะให้พี่น้องทั้งหมดมาเจอกันนั้นไม่เคยเลย"

"ติม" เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย บิดามารดาของติม จะปล่อยบุตรให้ดูแลตัวเอง ครอบครัวของติม จะไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน สมาชิกในครอบครัวสามารถทำอะไรตามที่ต้องการได้ ติม กล่าวว่า "ที่บ้านของพี่ จะไม่มีใครสนใจใคร ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำมาหากิน ทางใครทางมัน" ในส่วนของการใช้ทรัพยากรหรือดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว จะมีการจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ติม กล่าวว่า "บ้านที่ไม่เคยมีการสำรองอาหาร ส่วนมาก เตรียมไว้ให้พอกินวันนี้กับพรุ่งนี้ก็พอ เรื่องเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามเดือดร้อนยังไม่เคยมี เวลาเมื่อเรื่องเดือดร้อนต้องการใช้เงินก็จะวิ่งยืมชาวบ้านเอา" ความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวจะขึ้นอยู่กับความพอใจของ

แต่ละคน บิดา มารดา จะทำงานหนักไม่เคยมีเวลาอยู่กับลูก ๆ เมื่อกลับมาถึงบ้านก็มักจะเหนื่อยเกินกว่าที่จะมานั่งพูดคุยกับบุตร ส่วนบุตรทั้ง 4 คน ก็มักจะใช้ชีวิตเป็นส่วนตัว มีอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน จะมีก็เพียงตี๋มและน้องสาวที่จะใช้เวลาพูดคุยกันมากที่สุด ส่วนคนอื่น ๆ แทบจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเลย

"จี้จี้" อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดา ให้ความสำคัญกับบุตรมาก บุตรทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจตัว แต่ต้องไม่เป็นสิ่งที่ทำให้อื่นและครอบครัวเดือดร้อน กฎระเบียบต่าง ๆ ของครอบครัวแทบจะไม่มีเลย สมาชิกทุกคนในครอบครัวสนใจแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดี ในอนาคตนั้น ไม่มีใครกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างไร บ่อยให้เป็นไปตามกาลเวลา คนในครอบครัวจะติดต่อกับคนภายนอกมาก โดยเฉพาะเพื่อนของบิดาและมารดา นอกจากนี้ยังมีลูกค้าที่มาติดต่อการค้ากับบิดา จี้จี้จะสนิทสนมกับเพื่อนมารดามากกว่าเพื่อนบิดา และญาติที่เป็นผู้หญิงจี้จี้จะมีความรู้สึกสนิทสนมมากกว่าผู้ชาย สมาชิกในครอบครัวจะไม่ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยนักจี้จี้กล่าวว่า "ส่วนใหญ่ผู้ต่างคนต่างกิน ไม่เคยกินข้าวพร้อมหน้ากันนอกจากจะโอกาสพิเศษนาน ๆ ครั้ง ส่วนใหญ่จะอยู่ห้องใครห้องมันมากกว่า ตัวจี้จี้เองก็มักจะขลุกอยู่แต่ในห้องหรือ ไม่ก็ออกไปข้างนอกไปอยู่กับเพื่อนมากกว่า" เพื่อนที่จี้จี้คบส่วนใหญ่ก็มักเป็นชายรักร่วมเพศทั้งหมด ซึ่งทางครอบครัวเมื่อรู้ก็จะห้ามปราม แต่เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวมักจะไม่สนใจติดตามโดยตลอด จี้จี้จึงกลับไปคบหากับเพื่อนกลุ่มเดิมได้อีกเหมือนเดิม

"เกรซ" เติบโตในครอบครัวที่มีการสื่อสารแบบปล่อย บิดามารดาจะไม่ใช้เวลาให้บุตรชายทั้ง 3 คน มากนัก การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปตามสบาย ในแบบฉบับของแต่ละคนกฎระเบียบภายในบ้านเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เกรซพูดถึงเรื่องนี้ว่า "กฎระเบียบของบ้านหนูจะมีไม่เยอะ และเปลี่ยนไปตามใจคนในบ้านอยู่เสมอ เช่นเมื่อก่อนเคยมีกฎห้ามกินเนื้อ ห้ามเอาเนื้อวัวเข้าบ้าน แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเพียงแต่ห้ามไม่ให้เอาเนื้อมากินบนโต๊ะอาหารขณะกินข้าวกับพ่อแม่เท่านั้น" ทุกคนในบ้านมีอิสระในการที่จะเลือกรเรียน เลือกคบเพื่อนเลือกทำงานอย่างที่ตนต้องการ บิดา มารดา จะไม่เคยเข้าไปกำหนดอนาคตของลูกเลยการทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ก็มีน้อยเนื่องจากบิดาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับมารดาที่ต้องทำการค้า เกรซและน้องชายอีก 2 คน ก็เรียนกันคนละโรงเรียน เมื่อกลับมาถึงบ้าน เกรซจะช่วยแม่ทำงานบ้าง แต่น้องชายมักจะออกไปกับเพื่อน

หรือไม่ก็จะอยู่ในห้องของแต่ละคน เกรซจะมีเวลาพูดคุยสื่อสารกับบิดา และน้องชายน้อย
 มากส่วนใหญ่มักจะพูดคุยกับมารดาและเพื่อนมารดามากกว่า ซึ่งส่งผลให้เกรซมีความสนิทสนมคุ้น
 เคยกับเพศหญิง มากกว่าเพศชายมาตั้งแต่วัยเด็ก

"จอย" มีครอบครัวที่บิดาได้ละทิ้งภรรยาและบุตร เพื่อไปมีครอบครัวใหม่
 มารดาของจอยได้ใช้รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อยในการเลี้ยงดูบุตร ดังเช่น
 จะให้ความเป็นอิสระกับทุกคน จะไม่มีการตั้งกฎระเบียบที่ตายตัวเพื่อบังคับบุตรแต่จะมีเพียง
 กฎระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถผ่อนปรนได้เสมอ ครอบครัวของจอยจะติดต่อกับ
 บุคคลภายนอกสูง เนื่องจากมารดาของจอยมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้เข้าบ้านจอยจึงได้สนิทสนม
 กับคนมากมาย คนที่จอยมักจะสนิทสนมด้วยจะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่

"มดแดง" อยู่กับบิดา มารดา ที่ไม่เวลาให้กับสมาชิกของครอบครัว เนื่องจาก
 ต้องทำงานหนักโดยตลอด ดังนั้น กฎระเบียบต่าง ๆ ของครอบครัวมดแดง จึงไม่มีอะไรที่
 แน่นนอนขึ้นอยู่กับความพอใจของสมาชิกแต่ละคน เพราะทุกคนมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ไม่มี
 การควบคุมดูแล ครอบครัวของมดแดงจะติดต่อกับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ เนื่องจากมารดามี
 อาชีพค้าขาย และคนที่ติดต่อกับมารดามักจะเป็นเพศหญิง และมี 2 คนที่เป็นชายแต่แต่งกาย
 เป็นหญิง ซึ่งทั้งมดแดงและพี่ชายจะสนิทสนมเป็นพิเศษกับเพื่อนมารดา 2 คนนี้มาก และมักจะ
 พูดคุยไปเกี่ยวกับ 2 คนนี้เสมอ มดแดงได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายในการดำเนิน
 ชีวิตแบบรักร่วมเพศจากเพื่อนมารดา จนเกิดความประทับใจและเกิดการเลียนแบบ ซึ่งทั้งบิดา
 และมารดา ไม่เคยมีโอกาสดูแลรู้ จนกระทั่งมดแดงโต เนื่องจากบิดาและมารดาไม่มี
 เวลาในการพูดคุยสื่อสารกับบุตรมากนัก

"แดง" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย เนื่องจาก ครอบครัว
 ของแดงมีอาชีพกรรมกร ก่อสร้าง ซึ่งบิดาและมารดาจะไม่มีเวลาดูแลบุตรมากนัก ปล่อยให้
 บุตรดูแลกันเองทำให้สมาชิกในครอบครัว อยู่กันอย่างเป็นอิสระ ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ ทุกคน
 รับผิดชอบตัวเอง สมาชิกในครอบครัวไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมร่วมกัน แดงกล่าวถึง
 ครอบครัวว่า "ครอบครัวแดงไม่มีใครมานั่งสนใจกัน แม่เค้าทำงานเหนื่อยกลับมาก็นอนพอ
 เค้าตั้งแต่ไม่มีเมียใหม่ก็ไม่เคยสนใจลูกเมียเค้าว่าจะอยู่กันอย่างไร" แดงจะสนิทสนมกับ
 เพื่อนของมารดาที่เป็นกรรมกรก่อสร้างด้วยกัน และเด็กผู้หญิงลูกคนงานที่ทำงานในบริเวณ
 เดียวกันมาก การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนในครอบครัว จะแยกย้ายกันไปทำมากกว่า
 ที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน

"เจี๊ยบ" เป็นกลุ่มตัวอย่างคนสุดท้ายที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ครอบครัวยุคเจี๊ยบจะไม่มีกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่แน่นอน จะขึ้นอยู่กับความพอใจขอสมาชิกแต่ละคน คนในครอบครัวจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อกันมากนักเนื่องจากทุกคนต้องทำงานหนัก แต่ละคนจะไม่มีเป้าหมายสำหรับชีวิตในระยะยาว เกือบจะทุกคน ยกเว้นเจี๊ยบที่จะทำงานหาเช้ากินค่ำ ต้องใช้ชีวิตให้ยู่รอดไปวัน ๆ เนื่องจาก การศึกษาต่ำกันทุกคน เจี๊ยบกล่าวถึงคนในครอบครัวว่า "เนื่องจากพ่อ แม่ ที่เป็นคนบ้านนอก ไม่เห็นความสำคัญของการเรียนหนังสือ ก็เลยไม่ได้ส่งเสียให้ลูกเรียนสูงซักคน อาจจะเป็นเพราะเราจนไม่มีเงินส่งก็ได้ พวกพี่ ๆ ของพี่เจี๊ยบเลยไม่มีใครได้เรียน พอมาถึงตอนนั้นทุกคนเลยทำงานใช้แรงงานไม่มีใครได้งานดี ๆ ทำหรอกค่ะ"

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย จำนวน 9 คน ซึ่งการสื่อสารในครอบครัวแบบนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของบุตรชายในครอบครัว ค่อนข้างสูง เนื่องจากครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบนี้จะเป็นครอบครัวที่จะเกิดความแตกแยกได้ง่ายเพราะไม่มีใครเป็นผู้คอยดูแลควบคุมบุตรชาย บิดามารดาจะปล่อยปละละเลย ไม่ได้ให้ความสนใจต่อบุตรชายอย่างเพียงพอจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าขาดความอบอุ่น ในบางครั้งเลยต้องหันไปคบหากับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มกันในโรงเรียนหรือสถานที่ท่องเที่ยวของเด็กวัยรุ่น โดยที่บิดา มารดาไม่ได้เข้าไปดูแล ควบคุมหรือคอยแนะนำบุตร เมื่อมีการรวมกลุ่มก็จะมีการชักชวน แนะนำในทางที่ผิด เช่น การแนะนำการใช้สารโหมกเพศหญิง ซึ่งเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วบุตรชายของครอบครัวแบบปล่อยก็จะถลำลึกจนยากที่จะแก้ไขหรือกลับตัวให้หันมาใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติได้ สมาชิกของครอบครัวแบบปล่อยมักจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง มักจะไม่ปรึกษากับสมาชิกของครอบครัว

4. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมกับการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด

นอกจากกลุ่มตัวอย่าง จะมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบ่งได้ชัดเจนเป็น 3 แบบแล้ว ยังมีกลุ่มตัวอย่าง อีก 1 คน คือ "วันใหม่" ซึ่งมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบผสมระหว่างการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมกับการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดดังมีลักษณะดังนี้

ในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดนั้นครอบครัวของวันใหม่จะมีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัวและเป็นผู้อำนาจนโยบายให้ทุกคนในครอบครัวดำเนินการตามที่ตั้งไว้ ในการเลือกประเด็นการสนทนาและข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้ามาในครอบครัวของวันใหม่ จะถูกคัดเลือกโดยบิดาและมารดาเสมอวันใหม่กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "พ่อมักจะชี้ให้เราดูรายการที่มีสาระประโยชน์ หนังสือดี ๆ พ่อจะหามาให้อ่านโดยตลอด" เมื่อมีเหตุการณ์ที่บุตรกระทำผิดมักจะได้รับบทลงโทษจากบิดาอย่างรุนแรง โดยการตีด้วยไม้ และเมื่อบุตรกระทำในสิ่งที่สมควรจะชื่นชมและให้รางวัลเสมอ ในส่วนของการตรงต่อเวลานั้นครอบครัวจะให้ความสำคัญมาก วันใหม่กล่าวว่า "ในสมัยเด็กทุกคนห้ามกลับบ้านเกิน 6 โมงเย็นโดยเด็ดขาด" ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะบิดารักความเป็นระเบียบมาก

ในส่วนที่ครอบครัวของวันใหม่มีการสื่อสารของครอบครัวแบบเปิดร่วมอยู่ด้วยดังลักษณะที่ปรากฏเช่น การที่บิดา มารดา มีการใช้การพูดโน้มน้าวใจค่อนข้างมากในการที่จะให้สมาชิกในครอบครัวมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน จะไม่ใช่คำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวมีการประชุม แต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอโดยที่บิดาและมารดาจะเป็นคนพิจารณาตัดสิน กฎระเบียบนั้นตั้งขึ้นมาจะไม่เข้มงวดมากนัก สมาชิกในครอบครัว สามารถที่จะไม่ทำตามหากมีเหตุผลมาสนับสนุนที่เพียงพอ

จากผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารในครอบครัวแบบผสมจะส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวมากกว่าการสื่อสารในครอบครัวรูปแบบใด แบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมจะได้มีการนำส่วนดีของการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด แบบเปิด และแบบปล่อย มาผสมผสานกัน ทำให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของครอบครัวคนไทยมากที่สุด ดังเห็นได้จากครอบครัวของวันใหม่ ซึ่งถึงแม้วันใหม่จะแปลงเพศ แต่เขาก็พบความสุขจากการแปลงเพศและสมาชิกในครอบครัวก็ยอมรับในตัวเขาได้เป็นอย่างดี

จากผลการศึกษาในส่วนของการสื่อสารในครอบครัว จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน มี 4 คน ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด มี 1 คน ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด มี 9 คน ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อยและมี 1 คน ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมระหว่างแบบปิดและแบบเปิด ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี

รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างคนไทย มากนัก เพราะรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวคนไทยคือ รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสม ซึ่งจะได้นำข้อดีจากรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวทั้ง 3 แบบ มารวมกันและปรับปรุงให้เหมาะสมกับครอบครัวของคนไทย แต่กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบใดแบบหนึ่ง โดยเฉพาะรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดจะมีมากที่สุด จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างพบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตและปัญหาจากการตัดสินใจอยู่เสมอ

นอกจากรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวทั้ง 3 แบบแล้ว ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้ศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารกับครอบครัวก่อนและหลังการตัดสินใจแปลงเพศว่ากลุ่มตัวอย่างมีการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแปลงเพศในลักษณะใดบ้างในจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มี 7 คนที่ทำการสื่อสารกับครอบครัวในเรื่องการแปลงเพศระหว่างที่ตัดสินใจแปลงเพศ ที่เหลืออีก 8 คน ไม่มีการสื่อสารกับครอบครัวให้ทราบถึงการที่จะตัดสินใจแปลงเพศเลยและกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสื่อสารกับครอบครัวจะมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด แบบปล่อย และแบบผสม ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดทำการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงก่อนแปลงเพศเลย

จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 คน ที่ทำการสื่อสารกับครอบครัวในเรื่องการแปลงเพศนั้นจะแบ่งช่วงเวลาในการอธิบายผลการศึกษา ดังนี้

การสื่อสารกับครอบครัวช่วงก่อนตัดสินใจแปลงเพศ

ในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจแปลงเพศ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 คน มีการพูดคุยกับครอบครัวเพื่อประกอบการตัดสินใจในการแปลงเพศ ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

"แดง" ผู้ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ได้พยายามที่จะพูดถึงความต้องการที่จะเข้ารับราชการผ่าตัดแปลงเพศ แต่สมาชิกในครอบครัวต่อต้านไม่เห็นด้วย แแดงเลยล้มเลิกความคิดที่จะปรึกษากับคนในครอบครัว

"วันใหม่" จะพูดคุยกับน้องสาวถึงความต้องการที่จะแปลงเพศ ซึ่งน้องสาวได้แนะนำให้ใช้ระยะเวลาในการคิดและการพูดคุยกับแพทย์

"จี้จี้" ได้พูดคุยเรื่องการแปลงเพศกับบิดาและมารดา ซึ่งบิดาและมารดาไม่สนับสนุนในเรื่องนี้ แต่ก็ได้ชี้แจงว่า "พ่อ แม่ เคັากลัวว่าทำไปลั้วแกตัวจะลำบากไม่มีใครมารักจริง"

"ตุ้ย" เริ่มพูดคุยกับมารดาอธิบายให้มารดาเข้าใจถึงความต้องการที่จะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเพื่อการทำงานที่ก้าวหน้า เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบถึงความเป็นผู้หญิงเต็มตัวของตุ้ย ซึ่งจะมีผลต่อการทำธุรกิจ ทำให้ดูน่าเชื่อถือ ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงเต็มตัว เมื่อมารดาได้รับฟังคำอธิบาย มารดาจึงสามารถยอมรับได้และนำไปถ่ายทอดให้บิดาและพี่น้องต่ออีกที

"แอม" มีการพูดคุยกับมารดาและพี่ชายถึงความต้องการที่จะแปลงเพศ ซึ่งเมื่อแอมได้ไปปรึกษากับแพทย์แล้วนำเรื่องที่พูดคุยกับแพทย์มาพูดคุยกับมารดาและพี่ชายโดยตลอด พี่ชายของแอมจะแนะนำให้แอมพยายามคุยกับบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วว่า เขาเหล่านั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตหลังแปลงเพศหรือไม่ ซึ่งแอมก็ได้ทำตามคำแนะนำของพี่ชาย

"มดแดง" มีพี่ชายที่เป็นชายรักร่วมเพศที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศเหมือนกัน มดแดงจึงปรึกษากับพี่ชายมา โดยตลอด และได้พยายามที่จะพูดคุยกับมารดาโดยการใช้วิธีโน้มน้าวใจจนมารดายอมรับที่บุตรชายจะทำการแปลงเพศได้

"จอย" มีมารดาที่มีความต้องการให้บุตรมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบผู้หญิง จึงได้ให้คำแนะนำ สนับสนุนให้จอยผ่าตัดแปลงเพศตั้งแต่จอยเริ่มคิดที่อยากจะแปลงเพศ

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสื่อสารกับครอบครัวช่วงก่อนตัดสินใจแปลงเพศ ให้เหตุผลในการที่ทำการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวว่าพวกเขาจะได้รับผลดีจากการทำการสื่อสาร สรุปได้ดังนี้

1. ทำให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการยอมรับในตัวพวกเขาได้เร็วยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับบิดามารดาในการที่บุตรชายจะเปลี่ยนสรีระจากเพศชายไปเป็นเพศหญิง
2. ทำให้ได้รับคำแนะนำที่ดีจากหลายความคิด ทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ทำให้ได้รับการดูแลในระหว่างพักฟื้นหลังจากที่ทำการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว

ซึ่งในช่วงนั้นจะช่วยเหลือตัวเองไปได้เลย ต้องการคนที่จะมาดูแลเป็นอย่างมาก หากได้สมาชิกภายในครอบครัวเป็นผู้ช่วยคุณแลก็จะทำให้ปลอดภัยได้เร็วยิ่งขึ้น

4. ทำให้ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่สามารถหาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแปลงเพศได้ด้วยตัวเองเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากมีการพูดคุยกับครอบครัวให้เข้าใจก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้ได้

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 คนที่ทำการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวนั้นแรกเริ่มก็มีความเกรงกลัวที่จะนำเรื่องการแปลงเพศมาปรึกษากับคนในครอบครัว แต่เมื่อคิดไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลที่จะได้รับผลดีมาเปรียบเทียบแล้วจึงได้ตัดสินใจสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวก่อนที่จะตัดสินใจแปลงเพศ

ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีก 8 คน ในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจแปลงเพศนั้นไม่ได้พูดคุยปรึกษากับคนในครอบครัวเลย โดยมีเหตุผลต่างกันดังนี้

1. กลัวว่าครอบครัวจะเสียใจ บิดา มารดา จะสิ้นหวัง
2. กลัวว่าจะเกิดการต่อต้าน รับไม่ได้ในเรื่องการแปลงเพศ
3. กลัวถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
4. กลัวว่าครอบครัวจะเกิดความอับอาย
5. เพราะว่าคนในครอบครัวไม่มีใครมาสนใจและไม่ได้ติดต่อกับคนในครอบครัวมานานแล้ว

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทำการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวในช่วงก่อนตัดสินใจแปลงเพศนี้ มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด 4 คน และรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย 4 คน

การสื่อสารกับครอบครัวภายหลังที่ตัดสินใจแปลงเพศแล้ว

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน มี 7 คน ที่ได้สื่อสารพูดคุยกับครอบครัวก่อนที่จะตัดสินใจแปลงเพศ ส่วนอีก 8 คน ที่ไม่ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวเลยนั้น แต่หลังจากที่ได้ทำการแปลงเพศแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 5 คนที่ได้ทำการสื่อสารพูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อให้เกิดการยอมรับหลังแปลงเพศ ดังมีรายละเอียดของทั้ง 12 คนที่ทำการสื่อสารพูดคุยกับครอบครัวดังนี้

"แดง" หลังจากที่ได้เคยพูดคุยกับคนในครอบครัวก่อนตัดสินใจแปลงเพศแล้วไม่ได้รับการยอมรับ แแดงจึงได้ตัดสินใจแปลงเพศด้วยการปรึกษาเพื่อนนำมาประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเอง และเมื่อได้แปลงเพศเรียบร้อย จึงได้แจ้งให้มารดาทราบ ซึ่งมารดาไม่สามารถยอมรับได้ในช่วงแรก มารดาได้แสดงออกถึงความเสียใจ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ แต่ต่อมาเมื่อแดงประสบปัญหาการไม่ยอมรับจากสังคมเท่าที่ควร ทำให้แดงเสียใจมาก มารดาจึงเริ่มให้การยอมรับในตัวบุตรชายเนื่องจากความสงสารและเห็นใจจึงทำให้แดงมีชีวิตที่ดีขึ้น

"วันใหม่" ได้บอกเรื่องการแปลงเพศกับน้องสาวและน้องชายและได้ขอร้องให้น้องชายช่วยพูดกับบิดาและมารดา ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานก็เกิดการยอมรับ เนื่องจากวันใหม่แสดงให้เห็นว่าสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีมีความสุข

"จี้จี้" แสดงให้บิดามารดา เห็นว่าเมื่อได้แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้ว จี้จี้มีความสุข และสามารถทำตัวเป็นบุตรสาวที่ดีของบิดามารดาได้ บิดามารดาจึงได้ยอมรับในตัวจี้จี้

"ตุ้ย" ใช้วิธีการเหมือน จี้จี้ ในส่วนที่ว่าเมื่อแปลงเพศแล้วตุ้ยมีความสุขและทำให้การทำงานของตุ้ยทำได้ดีขึ้น มีความก้าวหน้า ทุกคนให้การยอมรับทำให้บิดา มารดาของตุ้ยเกิดการยอมรับ แล้วเข้าใจตุ้ยกล่าวว่า "เดี๋ยวนี้ พ่อ แม่ เค้าจะพูดถึงพี่ว่าเป็นลูกสาวตลอด เค้าลืมไปแล้วว่าเคยมีลูกชาย"

"มดแดง" ได้พยายามพูดกับบิดา เสมอแต่บิดาก็ยังไม่ยอมรับ จะมีเพียงมารดาและพี่ชายเท่านั้นที่เข้าใจและยอมรับมดแดง มดแดงกล่าวถึงบิดาว่า "สำหรับพ่อคงจะต้องเป็นอย่างงี้ไปตลอดชีวิต เพราะแกร็บไม่ได้ที่เราไปเปลี่ยนเพศ"

"จอย" ใช้วิธีพูดคุยกับบิดา ซึ่งให้เห็นถึงความสุขในการใช้ชีวิตหลังจากที่แปลงเพศจนปัจจุบันบิดา ของจอยยอมรับว่าจอยเป็นบุตรสาวคนโตได้แล้ว

"แอม" มีมารดาและพี่ชายที่ยอมรับในเรื่องการแปลงเพศมาตั้งแต่เริ่มตัดสินใจจึงทำให้แอมมีความสุขสบายใจในการยอมรับของคนในครอบครัว

"ติม" เป็นผู้ที่ไม่เคยพูดคุยเรื่องการแปลงเพศกับคนในครอบครัวก่อนที่จะแปลงเพศเลยและเมื่อติมแปลงเพศแล้วจึงได้พยายามพูดกับน้องสาว โดยให้เหตุผลถึงความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตก่อนการแปลงเพศ ส่วนบิดาและมารดานั้นติมยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยในเรื่องนี้ และติมยังไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวอีกเลยหลังจากที่ได้บอกน้องสาวไปแล้ว

"เงินเงิน" ใช้สื่อมวลชนเป็นสื่อในการที่ให้ครอบครัวรับรู้ว่าได้แปลงเพศแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลาานกว่า 3 ปี กว่าทุกคนในครอบครัวจะยอมรับได้ แต่ถึงอย่างไรบิดาก็ยังอยากที่จะเห็นเงินเงิน แต่งกายด้วย เสื้อผ้าที่ไม่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงมากนัก

"บ๊อบ" ได้พูดคุยกับน้องชายซึ่ง บ๊อบ ได้อธิบายให้เห็นถึงความสุขจากการที่ได้เป็นผู้หญิงจนน้องชายยอมรับได้ ส่วนมารดานั้นบ๊อบใช้ชีวิตค่อย ๆ แสดงออกให้เห็นโดยการวางเครื่องมือในการทำความสะอาดอวัยวะเพศที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงให้มารดาได้เห็น ซึ่งบ๊อบคิดว่าคงจะต้องใช้เวลาานกว่าที่จะกล้าบอกความจริงโดยการสนทนากับมารดา ส่วนบิดานั้นบ๊อบ ยังไม่กล้าที่จะพูดคุยด้วย

"มาร์" ไม่เคยพูดคุยเรื่องการแปลงเพศกับครอบครัวเลยแต่ใช้วิธีการแสดงออกให้มารดา บิดา รวมทั้งพี่ ๆ เห็นว่ามาร์มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบผู้หญิง และมาร์ก็สามารถดำเนินงานทางธุรกิจไปได้ดี ซึ่งตอนนี้มาร์ เข้าใจว่าทุกคนคงรู้และเข้าใจยอมรับในความเป็นผู้หญิงของมาร์ได้แล้ว

"เบ๊" เคยพูดกับพี่สาวคนที่สองให้ยอมรับในความเป็นผู้หญิงของเบ๊ได้เพียงคนเดียว ส่วนคนอื่น ๆ ในครอบครัว ไม่มีใครยอมรับและพูดคุยกับเบ๊เลยหลังจากที่เบ๊ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว ซึ่งทำให้เบ๊เสียใจทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้

ส่วนที่เหลืออีก 3 คน คือ "เจ๊ียบ" "เกรซ" "กบ" ไม่เคยสื่อสารพูดคุยในเรื่องการแปลงเพศทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจแปลงเพศเลย เพราะกลัวว่าทางบ้านจะไม่ยอมรับ จึงไม่กล้าที่จะพูดคุยปรึกษาเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างอีก 12 คน ที่ได้ทำการพูดคุยสื่อสารกับครอบครัวในการตัดสินใจแปลงเพศนั้น ทุกคนกล่าวว่าหากครอบครัวไม่ยอมรับหรือขัดขวาง กลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน ก็มีความคิดว่าตัวเองก็คงจะต้องผ่าตัดแปลงเพศแน่นอนถึงแม้ครอบครัวจะไม่ยอมรับก็ตาม ซึ่งพวกเขาทุกคนเห็นความสำคัญของการที่จะได้ทำการสื่อสารพูดคุยขอคำปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวว่าจะให้ผลดีหลาย ๆ ด้านแก่พวกเขา แต่ในเมื่อครอบครัวไม่ยอมรับ พวกเขาก็ยอมทนทุกข์จากการไม่ยอมรับจากครอบครัว และยอมเจ็บตัวเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ เพราะเป็นความปรารถนาอันสูงสุดในชีวิตที่พวกเขาจะต้องทำให้สำเร็จเพื่อตัวเองจะได้มีความรู้สึกว่าได้กลายเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีคามทุกข์รออยู่ข้างหน้าก็ตาม

(ข) กลุ่มชายรักร่วมเพศที่ไม่เปิดเผยหรือแสดงออกถึงการเป็นรักร่วมเพศให้บุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักคุ้นเคยทราบถึงการเป็นรักร่วมเพศของเขา แต่สำหรับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทจะทราบถึงการเป็นรักร่วมเพศของพวกเขาดี จากการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในครอบครัวรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น

1.1 ความสัมพันธ์กับมารดา จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์กับมารดาในรูปแบบของการมีอำนาจหน้าที่ภายในครอบครัวของมารดา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุตร โดยแบ่งลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบนี้ออกเป็นกลุ่มที่ 1 มารดาจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว กิจกรรมทุกอย่างจะถูกควบคุมดูแลโดยมารดาแต่เพียงผู้เดียว ประกอบกับการมีบิดาที่ยอมทำตามมารดาทุกอย่าง ไม่แสดงความสามารถในด้านใดด้านหนึ่ง มีแต่ความเฉยเมย ดังปรากฏในกลุ่มตัวอย่างนี้

"หม่อม" มีมารดาที่เป็นคนเก่ง มีความสามารถในการดำเนินงานบริหารงานทุกด้านของครอบครัว มารดาจะเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจทุกอย่างของครอบครัว และเป็นผู้หาเงินรายได้มาสู่ครอบครัว หม่อมมีความชื่นชมและอยากจะเก่งเหมือนมารดา หม่อมกล่าวว่า "แม่ผมเป็นผู้หญิงเก่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปหมด หากผมเก่ง ได้ซักครึ่งของแม่ ผมคงจะสบายไปตลอด"

"หนอน" มีมารดาที่ควบคุมอำนาจทุกอย่างในครอบครัวอย่างเข้มงวด เนื่องจากมารดาบริหารราชการครู จึงได้นำระเบียบจากโรงเรียนมาใช้กับครอบครัว หนอนกล่าวว่า "แม่ผมเค้าทำตัวเป็นครูเสมอ และมีพ่อผมพร้อมลูก ๆ เป็นนักเรียน ต้องทำตามคำสั่งคุณแม่"

"สมพล" มีมารดาที่เป็นผู้บริหารงานในครอบครัว ดูแลบุตร ตลอดจนเป็นผู้นำความคิดของคนในครอบครัว สมพลมองมารดาว่าเป็นคนเก่งมากเป็นผู้มีความอดทนสูง และเป็นผู้วางแผนที่ดี

กลุ่มที่ 2 มารดาจะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว อันเนื่องมาจากบิดาเสียชีวิต หรือบิดาหย่าขาดจากมารดา โดยที่บุตรมีมารดาเป็นผู้ดูแล ดังเช่น

"เจียบ" ผู้ซึ่งบิดาเสียชีวิตตั้งแต่เจียบอายุ 12 ปี หลังจากที่บิดาเสียชีวิต มารดาจึงเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว คอยดูแลกิจการของครอบครัว และกิจกรรมทุกอย่างภายในบ้าน ซึ่งเจียบกล่าวว่า "แม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีให้แก่ครอบครัวของเรา แม่จะเก่งและอดทนมาก เพราะแม่ต้องคุมกิจการเดินรถแท็กซี่ และดูแลลูก ๆ 6 คนจนเรียนจบสูง ๆ ทุกคน"

"เอ็กซ์" มีมารดาที่เป็นผู้นำของครอบครัวเนื่องจากมารดาได้หย่าขาดจากบิดาของเอ็กซ์ และมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเพียงลำพัง มารดาของเอ็กซ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจการทุกอย่างของครอบครัว เป็นผู้หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในบ้าน เอ็กซ์มีความเห็นว่ามารดาของตัวเองเป็นผู้หญิงที่เก่ง สามารถทำงานเพื่อส่งเสียให้บุตรได้เรียนจบปริญญาทุกคน

"ไต้ง" มีมารดาที่เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวเนื่องจากมารดาได้หย่าขาดจากบิดาของไต้งตั้งแต่ไต้งอายุได้ 3 เดือน ดังนั้นมารดาจึงเป็นผู้นำของครอบครัว ควบคุมดูแลกิจการทุกอย่างในครอบครัว ไต้งกล่าวถึงมารดาว่า "แม่เป็นคนเก่งมาก ทำงานหาเงินมาเลี้ยงลูกให้ลูกได้อยู่สบาย และเรียนจบปริญญาโททุกคน"

กลุ่มที่ 3 มารดาเป็นผู้ดูแลกิจการในครอบครัวมากกว่าบิดา เนื่องจากบิดามีหน้าที่การทำงานที่ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวและไม่มีเวลาดูแลกิจการต่าง ๆ ในครอบครัว จึงทำให้หน้าที่ทั้งหมดกลายเป็นหน้าที่รับผิดชอบของมารดาแต่เพียงลำพัง ดังเช่น

"อ้วน" มีมารดาที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการทุกอย่างของบุตรแทนบิดา เนื่องจากบิดาเป็นทหารต้องไปราชการชายแดนและต่างประเทศบ่อย ๆ อ้วนมองว่ามารดาเป็นคนเก่งที่สามารถดูแลบุตรได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นกับครอบครัวในช่วงที่บิดาไม่อยู่

"เหน่ง" "ป๊อบ" "ดอน" ทั้งสามคนมีมารดาในลักษณะเช่นเดียวกันกับอ้วน

กลุ่มที่ 4 มารดาเป็นแม่บ้านมีอำนาจรองจากบิดา ในกลุ่มนี้มารดา จะไม่มีอำนาจที่เด่นชัดเหนือบิดา มารดาจะมีอำนาจหน้าที่ตามเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างจะ มองเห็นว่ามารดาเป็นผู้หญิงธรรมดา ไม่ได้มีความสามารถโดดเด่น หรือเก่งกว่าผู้ชาย กลุ่มตัวอย่างที่มีมารดาในลักษณะนี้ได้แก่ "ธรร" "เด่น" "ม้า" "เปิ้ล" "เชียร์"

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเกินกว่าครึ่งที่มีมารดา เป็นผู้มอำนาจสูงสุดในครอบครัว อันเนื่องมาจากที่บิดาเป็นผู้มีลักษณะที่ยอมทำตามคำสั่ง มารดา หรือการที่ครอบครัวขาดบิดา เนื่องจากการเสียชีวิต หรือหย่าร้าง อันเป็นเหตุทำให้บุตรชายเกิดความศรัทธาในความสามารถของมารดาซึ่งเป็นเพศหญิง ทำให้เกิดการ เลียนแบบพฤติกรรมจากมารดา จนทำให้กลายเป็นชายรักร่วมเพศไปได้ทางหนึ่ง

- ลักษณะความสัมพันธ์ของมารดาที่มีลักษณะชอบแสดงความ เป็น เจ้าของบุตร ปกป้องคุ้มครองมากจนเกินไป ควบคุมบังคับบุตรทำให้บุตรเลียนแบบมารดา มากจนเกินไป มารดาในลักษณะเช่นนี้พบได้ในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

"หนุ่ม" มีความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและหนุ่มในลักษณะที่มีมารดา หนุ่มจะแสดงความ เป็นเจ้าของ ปกป้องคุ้มครองหนุ่มเป็นอย่างมาก หนุ่มกล่าวว่า "แม่จะ คอยชี้แนะทุกเรื่องและเข้ามาบงการชีวิตทุกระยะ ขนาดหนุ่มหนีไปเป็นสจ๊วต แม่ยังบังคับให้ ล่าออกมาทำงานกับแม่เลย"

"ไต้ง" มีมารดาที่ควบคุมบังคับ ไต้งให้ทำตามแนวทางที่มารดาต้อง การ ไต้งกล่าวว่า "แม่จะจัดตารางการเรียน การทำงานของผมไว้เลยว่าจะต้องเป็นไป ตามที่แม่ต้องการอยากให้เป็น ไม่ค่อยได้คิดทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองซักเท่าไร"

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 คน ที่มีมารดาใน ลักษณะที่ควบคุม ดูแลบุตรชายมากจนเกินไป จนทำให้บุตรชายเกิดการเลียนแบบมารดา มาก เกินกว่าผู้ชายปกติทั่วไป

- ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีมารดาที่มีความใกล้ชิดกับบุตรชายอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าทุกเรื่องที่ทำจะต้องขึ้นอยู่กับมารดาเสมอ เมื่อมีเรื่องต้องปรึกษาขอคำ แนะนำจากมารดาแทบทุกเรื่อง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ จะพบได้ในกลุ่มตัวอย่างที่แบ่งออก เป็นกลุ่มย่อยในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามาก และสามารถที่จะปรึกษากับมารดาได้ทุกเรื่อง พบในกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"เหน่ง" มีความใกล้ชิดกับมารดามาก เนื่องจากเป็นลูกคนแรกจะใกล้ชิดผูกพันกับมารดาโดยตลอด จะทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับมารดาเสมอ อาทิ การเดินซื้อผ้า ซื้ออาหาร ทำอาหารร่วมกับมารดาโดยตลอด เหน่งจะอยู่ใกล้ชิดมารดาวันละไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง นอกจากนี้เหน่งยังคุยปรึกษากับมารดาได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียน การทำงาน เรื่องคนรักที่เป็นชาย ซึ่งมารดาจะแนะนำชี้แนะโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน

"หนุ่ม" มีความใกล้ชิดกับมารดามาก เพราะมารดาจะนำหนุ่มไปด้วยทุกที่ เพราะมารดารักและต้องการให้หนุ่มได้เรียนรู้งานจากมารดา เพื่อที่จะได้มีความสามารถเหมือนมารดา หนุ่มจะปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาในทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องคนรักที่เป็นชาย ซึ่งมารดาหนุ่มจะให้คำแนะนำได้ทุกเรื่อง แต่เรื่องที่มารดาให้ความสำคัญมากที่สุดคือเรื่องการทำงาน ในแต่ละวันหนุ่มจะใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกับมารดาไม่ต่ำกว่าวันละ 3 ชั่วโมง

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามากและสามารถปรึกษากับมารดาได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องคู่ครองคนรักที่เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะความสัมพันธ์กับมารดาในลักษณะนี้ดังนี้

"โต้ง" มีความใกล้ชิดกับมารดาตั้งแต่เด็กเนื่องจากบิดาได้แยกทางกับมารดาตั้งแต่โต้งยังเด็ก โต้งจึงใกล้ชิดกับมารดามาก โต้งจะใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ใกล้ชิดกับมารดาวันละไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง โต้งจะปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาในทุก ๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่องคนรักที่เป็นเพศชายเท่านั้นที่โต้งไม่ปรึกษา โต้งกล่าวว่า "ผมเกรงใจแม่ กลัวแม่จะเสียใจมากไปกว่านี้ แม่คงอยากให้เห็นผมเป็นแค่คนเรียบร้อยเท่านั้น บางทีผลมีปัญหากับแฟน ร้องให้จนตาบวม อยากจะพูดให้แม่ฟัง แต่ก็ไม่กล้า กลัวแม่จะเสียใจ ผมคงจะยิ่งแย่ไปใหญ่"

"เอ็กซ์" "สมพล" "เจี๊ยบ" "เด่น" "ม้า" กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนนี้ มีความใกล้ชิดกับมารดามาก ในแต่ละวันจะใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดมารดาเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง และจะปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดาได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องคนรักเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ไม่กล้าจะปรึกษา เพราะเกรงมารดาจะรับไม่ได้ และอาจเสียใจในเรื่องนี้

กลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับมารดามาก แต่จะปรึกษาขอคำแนะนำ มารดาเพียงบางเรื่องหรือไม่ปรึกษาเลย กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะความสัมพันธ์กับมารดาในลักษณะนี้ มีดังนี้

"อ้วน" จะมีความใกล้ชิดกับมารดามาก ในวัยเด็กอ้วนจะใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ใกล้ชิดกับมารดาวันละไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง แต่อ้วนจะปรึกษากับมารดาน้อยมาก เพราะอ้วนเป็นคนที่ชอบตัดสินใจด้วยตัวเองมากกว่าที่จะปรึกษาผู้อื่น

"เปิ้ล" มีความใกล้ชิดกับมารดามาก มารดาของเปิ้ลจะพาเปิ้ลติดตามไปทำงานด้วยตั้งแต่เล็กจนโต มารดาจะให้คำแนะนำเปิ้ลเพียงเรื่องการทำดีเพียงอย่างเดียว เปิ้ลจะปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ กับมารดาน้อยมาก เปิ้ลจะปรึกษาพี่สาวมากกว่า เพราะมีความเข้าใจกันดี

"เชียร์" ใกล้ชิดกับมารดามาก เนื่องจากเป็นลูกคนแรก และเป็นลูกชายในครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ดูแลเอาใจใส่บุตรชายคนโตเป็นพิเศษ ในเรื่องการพูดคุยปรึกษาระหว่างเชียร์กับมารดาจะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยไม่จริงจังมากกว่า เพราะเชียร์เป็นคนที่ไม่ชอบขอคำปรึกษาจากใคร มักจะคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองเสมอ

"ดอน" "ทอน" ทั้งสองคนมีความใกล้ชิดกับมารดา แต่จะไม่ปรึกษาขอคำแนะนำจากมารดามากนัก เพราะชอบคิดเองแก้ปัญหาเองมากกว่าที่จะปรึกษามารดา

กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดปานกลาง และปรึกษาขอคำแนะนำเพียงเล็กน้อยกับมารดา ได้แก่

"ป๊อป" มีความใกล้ชิดกับมารดาในระดับปานกลาง คือในหนึ่งสัปดาห์ ป๊อปจะมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับมารดาสัปดาห์ละ 2-3 วัน วันละประมาณ 1 ชั่วโมง ป๊อปจะพูดคุยปรึกษากับมารดาน้อยมาก ส่วนใหญ่ป๊อปจะใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนมากกว่า

"ธ" มีความใกล้ชิดกับมารดาในระดับปานกลาง ธจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามลำพังมากกว่า ธจะพบกับมารดาทุกวัน แต่จะอยู่ใกล้ชิดกันวันละไม่เกิน 30 นาที เนื่องจากมารดาต้องขายของ ไม่มีเวลาได้ใกล้ชิดกับธมากนัก ธจะไม่ปรึกษากับมารดาเลย เพราะธคิดว่าธสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

จากผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จะเห็นได้ว่า มารดาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มตัวอย่างในระดับที่ใกล้ชิดมาก มีจำนวน 13 คน มี 2 คนที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ในส่วนของ การพูดคุยปรึกษาขอคำแนะนำกับมารดานั้น จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 คน สามารถที่จะพูดคุยกับมารดาได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องความรักที่เป็นผู้ชายก็สามารถพูดคุยปรึกษากับมารดาได้ ส่วนอีก 6 คน ไม่สามารถปรึกษาเรื่องความรักได้ แต่ในเรื่องอื่น ๆ ปรึกษาพูดคุยได้ทุกเรื่อง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน จะพูดคุยปรึกษาขอคำแนะนำมารดาในบางเรื่อง หรือไม่ปรึกษาเลย ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 2 คน ที่มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับมารดานั้น จะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ กับมารดา น้อยมาก จากผลในเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความใกล้ชิดกับมารดามากเกินไป ทำให้มีความรู้สึกนึกคิดคล้ายกับผู้หญิง เพราะได้รับคำแนะนำ ให้คำปรึกษาจากผู้หญิงมา โดยตลอดตั้งแต่เด็ก จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมของชายรักร่วมเพศ

- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มารดาพยายามกีดกันบุตรชายในการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงตามปกติ ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่น เมื่อบุตรคบกับเพื่อนต่างเพศ มารดาจะต้องควบคุมสอบถามตลอดจนทำให้บุตรเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะคบเพื่อนต่างเพศ ทำให้พัฒนาการทางด้าน การคบหาเพื่อนต่างเพศแทบจะไม่มี จะมีแต่คบเพื่อนเพศเดียวกันเท่านั้น ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คนที่ได้ทำการศึกษาพบความสัมพันธ์กับมารดาในลักษณะนี้ได้ ดังนี้

"หนุ่ม" จะโดนมารดาควบคุมดูแลในการคบเพื่อนต่างเพศมาก เพราะมารดาของหนุ่มกล่าวว่าหนุ่มจะได้คูครองที่ไม่ดีพอ ซึ่งทุกครั้งที่หนุ่มพาเพื่อนต่างเพศที่เริ่มคบหาเป็นคูรักกันเข้ามาพบมารดา มารดามักจะไม่พอใจเสมอ หนุ่มกล่าวว่า "แม่ไม่เคยชอบแฟนผู้หญิงของผมซักกะคน ดีได้ทุกคน คนไหนไม่ตัวอย่างจี้ คนนี้ไม่ตัวอย่างจิ้น จนผมรำคาญไม่พามาให้เจออีกเลย"

"สมพล" มีมารดาที่ควบคุมดูแลการคบหาเพื่อนต่างเพศอยู่ตลอดเวลา สมพลกล่าวว่า "แม่จะเข้มงวดกับการคบเพื่อนผู้หญิงของผมมาก จะพูดกรอกหูทุกวัน ว่าอย่าซิงสุกก่อนห่าม"

นอกจากการควบคุมในการคบหาเพื่อนต่างเพศที่พบในครอบครัวของ
กลุ่มและสมพลแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่เหลือ ไม่มีมารดาของผู้ใดที่จะควบคุมในเรื่องนี้ จะมีกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 คน คือ "ไต้ง" "อ้วน" "เชียร์" "หนอน" ที่มารดาจะกีดกันไม่ให้คบกับเพื่อน
ที่มีลักษณะของชายรักร่วมเพศโดยเด็ดขาด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างที่เหลือมารดาไม่เคย
ห้ามปรามในการคบหาเพื่อนเพศเดียวกันหรือต่างเพศ มีเพียงสนับสนุนให้บุตรคบหาเพื่อนที่มี
นิสัยเรียบร้อยไม่เกเรก็เพียงพอ

- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มารดามีความต้องการที่จะมีอำนาจแต่
เพียงผู้เดียว และเป็นผู้ใช้อำนาจในการลงโทษสมาชิกภายในครอบครัวอย่างรุนแรง ความ
สัมพันธ์ในลักษณะนี้พบว่าได้ในกลุ่มตัวอย่างเพียงคนเดียวคือ

"เอ็กซ์" มีมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองครอบครัว ซึ่งจะต้องปกครองเลี้ยงดู
บุตรชาย 4 คนเพียงลำพัง เมื่อบุตรคนใดทำผิด มารดาของเอ็กซ์จะลงโทษอย่างรุนแรง
โดยการตีด้วยเข็มขัดหนัง ซึ่งบางครั้งทำให้เอ็กซ์ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเลือดออกจากการตี
ด้วยความรุนแรงของมารดา จนเป็นเหตุให้บางครั้งเอ็กซ์เกิดความกลัวในตัวมารดามาก
และมองควาผู้หญิงเป็นบุคคลที่รุนแรง คุร้าย ขาดความเป็นมิตร ทำให้เกิดความกลัวต้องการ
หลีกเลี่ยงไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้หญิง

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 14 คน มีมารดาที่ลงโทษบุตรตาม
เหตุผลที่บุตรกระทำผิด ไม่รุนแรงเกินกว่าเหตุ และในบางครั้งไม่ลงโทษโดยการตี จะใช้
วิธีว่ากล่าวตักเตือนเป็นส่วนใหญ่

1.2 ความสัมพันธ์กับบิดา มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์ในส่วนของความใกล้ชิดระหว่างบิดากับบุตร การ
ดูแลเอาใจใส่ต่อบุตร การยอมรับในตัวบุตร จากผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน
พบว่า มีความสัมพันธ์ในลักษณะความห่างเหินระหว่างบิดากับบุตร บิดาขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ต่อบุตร อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ซึ่งพบในกลุ่มตัวอย่าง 10 คน ดังนี้

"แห่ง" มีบิดารับราชการตำรวจ ซึ่งต้องย้ายที่ทำงานไปตามจังหวัด
ต่าง ๆ แต่แห่งและมารดา รวมทั้งน้องชายและน้องสาวไม่ได้ย้ายติดตามไปด้วย ดังนั้น
แห่งจึงไม่ได้ใกล้ชิดกับบิดาเลย และยิ่งไปกว่านั้น บิดาของแห่งเป็นผู้ที่รักการเล่นกีฬา

เมื่อมีเวลาว่างเพียงน้อยนิดบิดาก็มักจะไปเล่นกีฬาโดยไม่ได้ให้เวลากับลูก ๆ เลย

"สมพล" มีบิดาที่ชอบสังสรรค์ร่วมวงดื่มสุรากับเพื่อนเสมอทุกครั้งที่มีเวลาว่าง จะไม่เคยสนใจบุตร สมพลกล่าวว่า "ผมจะเจอหน้าพ่อน้อยมาก พ่อจะอยู่แต่กับเพื่อนและวงเหล้า นาน ๆ จะเจอกับพ่อในขณะที่ที่สติสมบูรณ์ นอกนั้นเจอกันก็ตอนเค้าเมามาแล้ว"

"เด่น" มีบิดาที่ไม่ได้ให้ความสนใจในการพูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับบุตร บิดาของเด่นจะใช้มารดาเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอีกที เด่นกล่าวว่า "พ่อของผมจะคุยกับลูก ๆ ผ่านมาทางแม่ เค้าจะไม่ค่อยคุยโดยตรงกับพวกผมซักเท่าไร นาน ๆ ครั้งพ่อถึงจะคุยกับลูก ส่วนใหญ่จะคุยผ่านแม่มากกว่า"

"อ้วน" "ม้า" "ดอน" "ทนอน" "บ๊อบ" "เชียร์" จะมีบิดาที่จะต้องทำงานหนัก ไม่มีเวลาให้บุตรอย่างเพียงพอ และขาดการเอาใจใส่ดูแลต่อบุตร พูดคุยกับบุตรน้อยมาก สนใจและให้เวลากับการทำงานมากจนเกินไป นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างอีก 1 คนที่บิดามักจะไม่ได้ใกล้ชิดกับบุตรเนื่องจากมารดาก็ดกกัน กลัวว่าบุตรจะด้อยความสามารถเหมือนบิดา เลยทำให้บุตรขาดความใกล้ชิดกับบิดา เขาคือ "หนุ่ม" ซึ่งกล่าวว่า "แม่พูดรอกหูผมทุกวันว่าอย่าเอาอย่างพ่อแถะ ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่อง" ทำให้คุณหนุ่มเกิดความห่างเหินกับบิดานาน ๆ ครั้งถึงจะได้รับการเอาใจใส่จากบิดา ซึ่งคือช่วงที่มารดาไปทำธุระต่างประเทศเป็นเวลานาน ๆ เท่านั้น

กลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับบิดาในลักษณะความสัมพันธ์ที่ห่างเหิน ไม่ได้ใกล้ชิดกับบิดา บิดาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ อันมีสาเหตุมาจากการที่บิดาหย่าร้างกับมารดา หรือบิดาเสียชีวิต ซึ่งพบในกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"เอ็กซ์" ขาดความใกล้ชิดกับบิดามาตั้งแต่เขาอายุ 10 ปี เนื่องจากบิดาได้หย่าขาดจากมารดาแล้วแยกตัวไปอยู่กับครอบครัวใหม่ ทำให้เอ็กซ์ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามาโดยตลอด

"ไต้ง" ไม่เคยได้รับรู้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างบิดาและบุตร เนื่องจากบิดาของไต้งได้หย่าขาดจากมารดาของเขาตั้งแต่ไต้งอายุได้ 3 เดือน ทำให้ไต้งไม่เคยได้รับรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรเลย

"เจ็บบ" มีบิดาเป็นนักการเมือง และได้เสียชีวิตไปเมื่อเจ็บบอายุได้ 20 ปี ก่อนหน้าที่บิดาจะเสียชีวิต เจ็บบจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบิดาน้อยมาก เนื่องจากบิดามีงานที่จะต้องทำมากมาย ทั้งงานในหน้าที่นักการเมือง และธุรกิจส่วนตัว จึงทำให้เจ็บบถูกละเลยขาดการเอาใจใส่จากบิดามาโดยตลอด

จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จะมีเพียง 2 คนเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดา บิดาดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่

"เปิ้ล" จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบิดาเหมือนคนทั่วไป และ "ธรร" ก็มีลักษณะความสัมพันธ์กับบิดาเช่นเดียวกับเปิ้ล แต่ธรรจะเจอบิดาได้น้อยเพราะที่ทำงานของบิดาจะอยู่ในบริเวณบ้านที่พักอาศัยของครอบครัว ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากระหว่างธรรกับบิดาของเขา

จากผลการศึกษานพบสาเหตุของการขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามาจากการที่บิดาต้องทำงานหาเงินเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว โดยขาดการจัดการในเรื่องเวลาให้กับครอบครัวที่ดีพอทำให้ขาดเวลาในการอยู่ร่วมกับครอบครัว และในบางรายมีเวลาว่างพอที่จะอยู่กับครอบครัว แต่ขาดการจัดการเรื่องเวลาที่ดี โดยไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดเวลาที่เหลือเพื่อให้กับบุตรและครอบครัว แต่กลับนำเวลาที่เหลือไปทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น การเล่นเกมพนัน การดื่มสุรา จนทำให้บุตรขาดการดูแล และขาดแบบอย่างที่ดีจากเพศชาย ซึ่งจะทำให้บุตรมีโอกาสที่จะเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศได้มากกว่าครอบครัวที่มีบิดาเอาใจใส่ดูแลบุตร

- ลักษณะความสัมพันธ์กับบิดาในส่วนของกรณีที่บิดาใช้อำนาจภายในครอบครัว และความมีประสิทธิภาพในการปกครองครอบครัวของบิดา ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน จำแนกได้ดังนี้

กลุ่มที่บิดามีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัว และมีประสิทธิภาพในการใช้อำนาจในการปกครองคนในครอบครัว จะพบบิดาในลักษณะนี้ได้ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"ธรร" มีบิดาที่มีอำนาจสูงสุดภายในครอบครัว และเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ธรรมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถของบิดา

"เปิ้ล" มีบิดาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ "ธ" บุตรทุกคนในครอบครัวของเปิ้ลจะเชื่อฟังและเคารพในตัวบิดา

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน ได้แก่ "ดอน" "ม้า" "เหน่ง" "ป๊อบ" "เซียร์" ล้วนแต่มีบิดาที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว แต่ขาดเวลาในการบริหารงาน การจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อครอบครัว เนื่องจากต้องทำงานหนัก มีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อย จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้อำนาจปกครองครอบครัวไม่สมบูรณ์มากนัก

กลุ่มที่บิดาเป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้อำนาจมีความอ่อนแอ มีมารดาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองและบังคับบัญชาในครอบครัว โดยบิดายอมที่จะทำตามคำสั่งของมารดาเสมอ กลุ่มตัวอย่างที่มีบิดาลักษณะดังกล่าวได้แก่ "สมพล" "เคน" "อ้วน" "หนอน" "หนุ่ม" ทั้ง 5 คนมีบิดาซึ่งไม่มีลักษณะของการเป็นผู้นำ จะเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอ ขาดประสิทธิภาพในการใช้อำนาจมีมารดาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว โดยบิดาของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คน พร้อมทั้งจะทำตามคำสั่งที่มารดาเป็นผู้สั่งอยู่เสมอ

กลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 3 คน คือ "เอ็กซ์" "โต้ง" "เจียบ" ไม่มีความสัมพันธ์กับบิดาในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากบิดาเสียชีวิตหรือหย่าขาดจากมารดา

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบิดาในลักษณะที่เป็นผู้ไม่มีปากเสียง ไม่มีอำนาจในครอบครัว เป็นผู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อ่อนแอ โดยมีมารดาเป็นผู้ปกครองและบังคับบัญชาในบ้าน จะทำให้บุตรมองเห็นว่าเพศชายเป็นเพศที่ไม่เอาไหน เลยหันไปสนใจที่จะเลียนแบบเพศหญิงมากกว่า

- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรชายในลักษณะที่บิดารักและเอาใจใส่บุตรชายมากจนเกินไปไม่เคยปล่อยให้บุตรชายได้มีความสำเร็จในด้านใดเองหรือได้เป็นตัวของตัวเองเลยในทุกเรื่อง โดยที่บิดาจะทำให้หมด ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คนเลย

- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตรชายในลักษณะที่บิดามิสนัยเป็นคู่แข่งกับบุตรชายซึ่งจะทำให้บุตรชายเกิดความรู้สึกไม่อยากที่จะเป็นเพศชาย เพราะไม่อยากเป็นคู่แข่งของบิดานั้น ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 15 คน ไม่ปรากฏความสัมพันธ์ในลักษณะที่บิดามีนิสัยเป็นคู่แข่งกับบุตรเลย สาเหตุที่ไม่พบอาจเกิดได้จากการที่เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ไม่สามารถที่จะวัดลักษณะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้จะต้องใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบอย่างอื่นมาใช้ร่วมกันจึงจะสามารถทราบผลการศึกษาในเรื่องนี้ได้

- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรชายในลักษณะที่บิดามีความต้องการลูกผู้หญิงและพยายามทำให้บุตรชายมีลักษณะเป็นหญิงหรือเนื่องมาจากมีความใกล้ชิดกับมารดามากจึงเลียนแบบมารดาเพื่อให้บิดาพอใจ เพราะบิดาจะชอบปฏิบัติตนกับบุตรชายเช่นเดียวกับการปฏิบัติตนกับภรรยา ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ พบได้ในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

"เปิ้ล" พยายามที่จะเลียนแบบมารดาเพื่อเอาใจบิดา เนื่องจากในวัยเด็กเปิ้ลมีความรู้สึกหลงรักบิดาของตัวเอง จึงพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนมารดาเพื่อให้บิดาสนใจ แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เปิ้ลก็เลิกความคิดนี้ เพราะมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตรมากขึ้น

"ม้า" "เหม่ง" "เซียร์" "หม่อม" "ทอน" "อ้วน" มีความรู้สึกที่บิดารักและเอาใจใส่บุตรสาวมากกว่าบุตรชาย แต่ทุกคนมิได้มีบิดาที่พยายามทำให้บุตรชายมีลักษณะเป็นผู้หญิงแต่อย่างไร

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 8 คน บิดารักและดูแลบุตรชายและบุตรสาวเท่ากันไม่มีความแตกต่าง

- ความสัมพันธ์ในลักษณะที่บุตรชายมีความรู้สึกไม่ชอบหรือกลัวบิดาขาดความนับถือบิดา ทำให้ขาดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับบิดา อันมีสาเหตุมาจากการที่มารดาถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวบิดา มาเล่าให้บุตรฟังซึ่งทำให้บุตรเกิดความฝังใจ ไม่อยากเป็นแบบบิดา ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"สมพล" ไม่เห็นคุณค่าความเป็นผู้ชายของบิดาเลย เนื่องจากบิดาของสมพล ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ดีในการเป็นบิดาเนื่องจากใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานไปในการสังสรรค์กับเพื่อน และการดื่มสุราอยู่เป็นประจำ โดยทิ้งให้การดูแลครอบครัวเป็นหน้าที่ของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียว มารดาของสมพลจะถ่ายทอดความรู้สึกที่

ถูกสามีทอดทิ้งให้สมพลได้รับฟังอยู่เสมอ จนทำให้สมพลมีความรู้สึกที่ไม่อยากที่จะดำเนินชีวิตแบบบิดา และหมดความนับถือในตัวบิดาด้วย

"หนุ่ม" มีบิดาที่ด้อยกว่ามารดาในทุกด้าน มารดาจะพูดกับหนุ่มเสมอว่าอย่าทำตัวให้เหมือนบิดา มารดาจะพูดย้ำอยู่ตลอดจนทำให้หนุ่มมองว่าบิดาไม่มีคุณค่าเลย และขาดความนับถือในตัวบิดาด้วย

"โต้ง" "เอ็กซ์" ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวบิดาเนื่องจากบิดาหย่าขาดจากมารดา และมารดาของเขาทั้งสองได้ถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งซึ้งในตัวบิดา และเล่าให้บุตรฟังถึงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของบิดาอยู่เสมอ จนทำให้เขาทั้งสองเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อบิดา และฝังใจที่จะไม่ดำเนินชีวิตแบบบิดา

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 11 คน มีความรู้สึกนับถือในตัวบิดา และมีทัศนคติที่ดีต่อบิดาของตน จะมีบ้างก็เพียงแต่ต้องการที่จะให้บิดามีเวลาให้กับบุตรมากกว่าที่แล้วมา

- จากการศึกษาถึงความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบิดาและมารดาในเรื่องเกี่ยวกับความรักที่มีต่อบิดาและมารดาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างรักผู้ใดมากกว่ากัน จากการศึกษาพบว่า มีจำนวน 6 คน ที่ตอบว่ารักบิดาและมารดาเท่ากัน ส่วนที่เหลือ 9 คน ตอบว่ารักมารดามากกว่ารักบิดา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความผูกพันที่ใกล้ชิดกับมารดามากกว่าบิดา ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเลียนแบบเพศหญิงมากกว่าปกติ เพราะได้พูดคุย ปรึกษาหารือกับมารดา ได้รับการถ่ายทอดความคิดแบบผู้หญิงมาโดยตลอด จนทำให้ฝังแน่นจนโต

1.3 ความสัมพันธ์กับพี่น้องของกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ความสัมพันธ์กับพี่น้องทั้งชายและหญิง ในลักษณะการแข่งขันต่อสู้ ซึ่งหากกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกสู้พี่น้องด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้อยู่เป็นประจำ จะทำให้ความเป็นชายของพวกเขาถูกทำให้ด้อยลงไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างดังนี้

"หนุ่ม" จะเรียนสู้พี่สาวและน้องสาวไม่ได้เลย ทั้งพี่สาวและน้องสาวของหนุ่มมีผลการเรียนที่ดีมากมาโดยตลอด ส่วนผลการเรียนของหนุ่มจะอยู่ระดับปาน

กลางเท่านั้น ในเรื่องนี้หนึ่งกล่าวว่า "พี่สาวกับน้องสาวผมเค้าเรียนดีมาก พอสมุดพกออกมา ผมแทบจะบ้าตาย แม้จะต้องดูมทุกครั้งที่เรียนอย่างไรถึงสู้พี่น้องไม่ได้ ซึ่งตอนเด็ก ๆ ผมจะเก็บกดมาก"

"เหงง" มีน้องชายที่เรียนหนังสือเก่ง และดำเนินรอยตามบิดาของเขา คือเรียนต่อในโรงเรียนตำรวจ ซึ่งบิดาของเหงงจะชื่นชมในตัวน้องชายมาก ส่วนน้องสาวของเหงงก็เป็นผู้ที่เรียนหนังสือได้ดีที่สุดในบ้าน เป็นที่ชื่นชมของบิดาและมารดา เหงงกล่าวว่า "ผมเรียนแย่มากที่สุด น้องชายเค้าเข้าเรียนตำรวจที่สามพรานได้ น้องสาวก็เข้าธรรมศาสตร์ ผมเรียนรามอยู่คนเดียวซึ่งผมเรียนแย่มากตั้งแต่เด็กแล้วจะโดนแม่บ่นมาตลอด"

"เอ็กซ์" มีพี่ชาย 2 คน น้องชาย 1 คน ซึ่งทุกคนเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเพียงเอ็กซ์ผู้เดียวที่ไม่สามารถเข้าเรียนในคณะนี้ได้ เพราะเอ็กซ์เรียนหนังสือไม่เก่งเท่าพี่ชายและน้องชาย จึงทำให้เอ็กซ์เกิดปมด้อยรู้สึกว่าคุณเองมีความด้อยกว่าพี่น้องคนอื่น ๆ

"เจียบ" "สมพล" "อ้วน" "เปิ้ล" "ป๊อบ" จะถูกทำให้รู้สึกด้อยโดยพี่ชายซึ่งใช้กำลังที่มีมากกว่าเนื่องจากวัยสูงกว่า ช่มเหิงรังแกเป็นประจำในวัยเด็ก แต่เมื่อโตขึ้นมีขนาดร่างกายที่เท่าเทียมกันปัญหาเหล่านี้ก็หมดไป

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 7 คน สามารถที่จะสู้พี่น้องได้ในทุก ๆ ด้าน ไม่รู้สึกอึดอัดใจหรือมีความรู้สึกถูกทำให้ความเป็นชายด้อยลงเลย

- ความสัมพันธ์กับพี่น้องในลักษณะที่มีพี่น้องที่มีความก้าวร้าวชอบแสดงอำนาจเหนือกว่ากลุ่มตัวอย่าง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้พบได้ในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

"สมพล" มีพี่ชายที่มันส์ก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเองมักจะใช้อารมณ์ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุกับสมพลอยู่เสมอ สมพลกล่าวถึงพี่ชายว่า "ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เค้าจะด่าจะว่าผมตลอด หงุดหงิดทั้งวันทำอะไรก็ไม่ตั้งใจ อาจจะเป็นเพราะแม่ให้ท้ายเลยช่มผมมาตลอดเวลา"

"เอ็กซ์" มีพี่ชาย 2 คน ซึ่งพี่ชายคนรองจะกลั่นแกล้งและลงโทษเอ็กซ์อยู่เป็นประจำ เอ็กซ์กล่าวว่า "พี่คนรองผมเค้าทำตัวเหมือนพ่อเลย มีอะไรนิดหน่อยก็จะอัดผม น้องชายคนเล็กก็โดน เราสองคนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาก แต่ผมก็ไม่เคยสู้เค้าได้เลยนะ"

"เบิ้ล" มีพี่ชายที่ช่วงอายุห่างกันมาก เลยทำให้เบิ้ลรู้สึกเกรงกลัวในตัวพี่ชายมาก เบิ้ลกล่าวว่า "พอพี่ชายคนโตเค้ารู้ว่าเราดั่งดั่งไม่แมน เค้าจะด่าจะตีเราตลอด เพราะเค้าอายุเพื่อนเค้าที่ล้อเลียนว่าเราเป็นกะเทย เค้าก็จะตีเอา ทำทุกอย่างให้เราหายจากการเป็นกะเทย แต่ก็ไม่สำเร็จ"

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจะมีผลทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกอ่อนแอลงไปกว่าเดิม ความเป็นชายของพวกเขาถูกข่มจนทำให้กลายเป็นชายรักร่วมเพศในที่สุด

กลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 12 คน ไม่มีพี่น้องที่มีนิสัยที่ชอบแสดงความก้าวร้าวจนทำให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกอ่อนแอเลย จะมีบ้างก็เพียงการใช้กำลังข่มเหงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในความสัมพันธ์ของพี่น้อง ไม่ได้ใช้ความก้าวร้าวจนเกินกว่าเหตุ

- ความสัมพันธ์กับพี่น้องในลักษณะที่สภาพแวดล้อมภายในบ้านมีแต่ผู้ชายทั้งหมด และมีความสัมพันธ์กับพี่ชายหรือน้องชายในลักษณะที่ถูกขู่ขู่ใช้อำนาจบีบบังคับ ทำให้ต้องทำตัวอ่อนแอลง ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้พบในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ดังนี้

"สมพล" มีพี่ชาย 1 คน ไม่มีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเลย ซึ่งความสัมพันธ์กับพี่ชายนั้นมีลักษณะที่พี่ชายใช้อำนาจข่มขู่สมพลมาโดยตลอด และมารดา ก็จะส่งเสริมให้พี่ชายมีอำนาจเหนือกว่าสมพล จนทำให้สมพลน้อยใจและรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอ

"เอ็กซ์" มีพี่น้องเป็นผู้ชายทั้งหมด และพี่ชายคนที่สองของเอ็กซ์จะใช้อำนาจข่มขู่เอ็กซ์อยู่เสมอ เพราะพี่ชายมีความรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของบิดา แต่มักทำเกินกว่าสมควรอยู่เสมอ

ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีก 13 คน มีพี่น้องทั้งชายและหญิงร่วมกัน หรือเป็นหญิงทั้งหมด

- ความสัมพันธ์กับพี่น้องในลักษณะที่สภาพแวดล้อมในครอบครัวมีแต่พี่น้องผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งทำให้เกิดการเลียนแบบเพศหญิง มีพฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายหญิง ลักษณะดังกล่าวพบใน กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ดังนี้

"หนุ่ม" มีพี่สาว 1 คน น้องสาว 1 คน หนุ่มจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับน้องสาวมาก หนุ่มจะใช้เครื่องสำอาง ครีมนำรู้งผิวร่วมกันกับน้องสาว และทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินซื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวด้วยกัน การพูดคุยปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง

"ดอน" มีน้องสาว 1 คน และสนิทสนมใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็ก ดอน จะใช้เวลาว่างคลุกคลีพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับน้องสาวเสมอ

"โต้ง" มีพี่สาว 1 คน ในวัยเด็กโต้งจะนอนร่วมห้องนอนเดียวกับพี่สาว พี่จะแยกห้องนอนเมื่อโต้งอายุ 12 ปี โต้งจะใกล้ชิดกับพี่สาวมาก เนื่องจากมีพี่น้องเพียง 2 คนเท่านั้น โต้งและพี่สาวจะใช้เสื้อผ้าบางตัวร่วมกัน เช่น เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต การพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างโต้งและพี่สาวจะสามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่อง

"ธ" มีน้องสาว 1 คน และมีความใกล้ชิดผูกพันกันมาก ธจะสามารถพูดคุยปรึกษากับน้องสาวได้ทุกเรื่อง ธจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับน้องสาวเสมอ

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจำนวน 4 คนที่มีพี่น้องเป็นเพศหญิงทั้งหมด และมีจำนวน 2 คนที่มีพี่น้องเป็นชายทั้งหมด ที่เหลืออีก 9 คน มีพี่น้องทั้งชายและหญิง

- ในการศึกษาถึงจำนวนพี่น้องของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะที่มีพฤติกรรมของคนรักร่วมเพศว่าในแต่ละครอบครัวมีพี่น้องที่เป็นรักร่วมเพศ นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว มีพี่น้องที่มีลักษณะดังกล่าวอีกหรือไม่ ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า

จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีจำนวน 4 คน ที่มีพี่น้องมีพฤติกรรมแบบคนรักร่วมเพศ ได้แก่

"สมพล" มีพี่ชายเป็นชายรักร่วมเพศที่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบถึงการเป็นรักร่วมเพศของเขาแม้แต่กับครอบครัวเขาก็ไม่เปิดเผย แต่สมพลสืบทราบมาจากการเข้าไปแอบค้นห้องพี่ชาย และได้พบกับหนังสือ วิทยุทัศน์เกี่ยวกับรักร่วมเพศจำนวนมาก แต่สมพลก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครทราบ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ชายที่ต้องการจะปกปิด

"เด่น" มีพี่สาวคนโต มีลักษณะที่เป็นรักร่วมเพศหญิงซึ่งในปัจจุบันพี่สาวคนโตผู้นี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานมีครอบครัว แต่จะอยู่ร่วมที่พักอาศัยกับครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน อย่างเปิดเผย

"เชียร์" มีน้องชายคนสุดท้ายที่มีลักษณะของรักร่วมเพศชายที่ไม่แสดงออกถึงการเป็นรักร่วมเพศให้กับบุคคลภายนอกทราบ แต่จะเปิดเผยกับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับเชียร์

"เปิ้ล" มีพี่ชายคนที่ 6 ซึ่งเป็นคนที่ลำดับในการเกิดใกล้เคียงกับเปิ้ลมากที่สุด มีพฤติกรรมของคนที่เป็นรักร่วมเพศเหมือนกับเปิ้ล

นอกเหนือจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 คนนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก 11 คน ไม่มีผู้ใดที่มีพี่น้องเป็นรักร่วมเพศอีก

จากผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของต่างประเทศที่ได้ทำการศึกษาพบว่า ชายรักร่วมเพศมีโอกาสที่จะพบว่ามีพี่ น้อง หรือญาติเป็นรักร่วมเพศได้เนื่องจากส่วนประกอบของพันธุกรรม มีความคล้ายคลึงกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่คล้ายกันก็จะส่งผลให้พี่น้องมีโอกาสที่จะเป็นรักร่วมเพศได้มากยิ่งขึ้น

2. การสื่อสารในครอบครัว

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จำนวน 15 คนที่เป็นกลุ่มชายรักร่วมเพศที่ไม่เปิดเผยหรือแสดงออกถึงการเป็นรักร่วมเพศให้บุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักคุ้นเคยทราบถึงการเป็นรักร่วมเพศของพวกเขา มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้

1. การสื่อสารในครอบครัวแบบปิด จำนวน 1 คน
2. การสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด จำนวน 2 คน
3. การสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย จำนวน 3 คน
4. การสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมแบบเปิด จำนวน 4 คน
5. การสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดผสมแบบปล่อย จำนวน 5 คน

1. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด ได้แก่

"ท่อม" เป็นผู้ที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดครอบครัวของท่อมจะมีมารดาเป็นผู้นำครอบครัว มารดาจะเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ในทุกเรื่องของครอบครัว รวมทั้งเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในครอบครัวด้วยตนเอง และหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภายในครอบครัว มารดาก็จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเพียงผู้เดียว ในส่วนของประเด็นของการสนทนาและข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อต่าง ๆ จะถูกกั้นกรองจากมารดา ท่อมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า "แม่จะเป็นผู้เลือกหนังสือพิมพ์นิตยสารดี ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจมาให้ผมอ่านเสมอ รายการโทรทัศน์แม่ก็มักจะให้ผมดูรายการที่มีสาระความรู้ซึ่งผมเบื่อมาก แต่ก็ทำอะไรไม่ได้" ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญของครอบครัวท่อมมาก

เพราะมารดาเป็นนักธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามากที่สุด สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องปฏิบัติตัวให้เป็นระเบียบ และต้องดูแลความเรียบร้อยของห้องส่วนตัวของทุกคนให้เป็นระเบียบ โดยมารดาจะเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยทุกอาทิตย์

2. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด ได้แก่

"ม้า" มีครอบครัวที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด โดยมีบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่สมาชิกในครอบครัวทุกคนเป็นผู้ร่วมมือกันบริหารงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว มักกล่าวว่า "ที่บ้านทุกคนจะช่วยกันทำงาน ทุกคนก็หน้าที่จะต้องรับผิดชอบ แต่ก็สามารถช่วย ๆ กันทำได้ บางทีคนไหนไม่อยู่อีกคนก็จะทำแทนกันได้" กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัวสมาชิกของครอบครัวจะช่วยกันตั้งกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับครอบครัว และกฎเกณฑ์เหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ ตามที่สมาชิกของครอบครัวเห็นสมควร ในการพูดคุยของบิดามารดาและบุตรจะมีการใช้คำพูดโน้มน้าวใจ หาเหตุผลมาสนับสนุนคำพูดโดยตลอด มักกล่าวในเรื่องนี้ว่า "พ่อจะเป็นคนที่เวลาอยากจะทำอะไรจะยกเหตุผลมาโน้มน้าวใจลูก ๆ จนลูกยอมทำตาม อย่างเช่น ตอนที่ผมจบปริญญาตรีมาแล้วอยากทำงานเลย แต่พ่อก็กยกเหตุผลในการเรียนต่อแล้วจะสบายในการทำงานในอนาคต ซึ่งผมก็ทำตามและคิดว่าพ่อพูดถูกแนะนำได้ถูกทาง" ในครอบครัวของม้าจะไม่มีการควบคุมการเปิดรับข่าวสารของบุตรเลย ทุกคนมีอิสระในการเลือกรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

"เอ็กซ์" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดที่สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของครอบครัวร่วมกันเสมอ โดยมีมารดาเป็นผู้นำของครอบครัว และบุตรชายทั้ง 4 คนเป็นผู้สนับสนุน ร่วมตัดสินใจ และตั้งกฎเกณฑ์ของครอบครัว โดยที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการออกเสียง แต่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็มีการยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เอ็กซ์กล่าวว่า "กฎของบ้านเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามใจคนส่วนใหญ่ บางทีเปลี่ยนจนจำไม่ได้ว่าบ้านเคยมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอ" ครอบครัวของเอ็กซ์ติดต่อกับบุคคลภายนอกบ่อยมาก เนื่องจากธุรกิจที่ครอบครัวทำจะต้องติดต่อกับคนภายนอกเสมอ

3. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ได้แก่

"เซียร์" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย กฎระเบียบข้อบังคับภายในครอบครัวมีน้อยมาก และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สมาชิกของครอบครัวมีอิสระในการที่จะทำอะไรตามที่ตนปรารถนา แต่ต้องไม่ทำให้สมาชิกของครอบครัวเกิดความไม่สบายใจจากเรื่องที่ทำ สมาชิกในครอบครัวของเซียร์มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกสูงมาก เนื่องจากบิดาทำงานเพื่อชุมชนและสังคม จะต้องติดต่อกับคนมากมาย สมาชิกในครอบครัวจะมีกิจกรรมที่เป็นส่วนตัวของตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับมันัก เซียร์ กล่าวว่า "ทุกคนจะแยกย้ายกันทำงานไม่ค่อยได้เจอหน้ากัน เวลาที่ผมหลับ พ่อตื่น น้องสาวไม่อยู่บ้าน จะสลัดกันอยู่อย่างนี้ตลอด"

"บ๊อบ" อยู่ในครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำอะไรตามที่ตนต้องการได้ กฎระเบียบของครอบครัวมีน้อยมาก และเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของครอบครัว ครอบครัวของบ๊อบจะติดต่อกับญาติและบุคคลภายนอกน้อยมาก สมาชิกของครอบครัวบ๊อบจะทำกิจกรรมร่วมกันน้อยมาก บ๊อบจะทานข้างคนเดียวอยู่เป็นประจำ บ๊อบจะเจอบิดา มารดาไม่บ่อยนัก เพราะทุกคนมีงานที่จะต้องทำ จึงไม่ค่อยอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวบ่อยนัก

"สมพล" จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับมารดาเป็นส่วนใหญ่ แต่กับบิดาและพี่ชายแล้วจะพบปะพูดคุยกันน้อยมาก ต่างคนต่างอยู่เป็นส่วนใหญ่ ครอบครัวของสมพลไม่มีกฎระเบียบของครอบครัวมากนัก และกฎที่มีก็สามารถเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ครอบครัวจะติดต่อกับญาติทางฝ่ายมารดาค่อนข้างสูง มีการไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ สมพลและมารดาจะสนใจในเรื่องปัจจุบันมากกว่าอนาคต โดยไม่มีเป้าหมายในระยะยาวของชีวิต

นอกจากกลุ่มตัวอย่างจะมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่แบ่งได้ชัดเจนออกเป็น 3 แบบแล้ว ยังมีกลุ่มตัวอย่างอีก 9 คน ที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบผสม ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

4. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมกับการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด ได้แก่

"หนอน" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดและเปิดผสมกัน

โดยในส่วนของ การสื่อสารครอบครัวแบบปิดนั้น มีลักษณะที่ครอบครัวของหนอนมีมารดา เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด และเป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว รวมทั้งการดูแลข่าวสารข้อมูล ที่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยจะเป็นผู้กำหนดในการเลือกข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ในส่วนของการสื่อสารครอบครัวแบบเปิดนั้น ครอบครัวของหนอนจะมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากการประชุมปรึกษาซึ่งเสียงของมารดาจะเป็นใหญ่ที่สุด แต่ในบางครั้งเสียงของบุตรก็มีความหมาย สามารถโน้มน้าวใจให้มารดายอมรับได้ ครอบครัวของหนอนจะติดต่อกับคนภายนอกบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเพื่อนของมารดาจะแวะเวียนมาพบปะกับครอบครัวของหนอนบ่อยครั้งมาก

"ธ" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมระหว่างแบบปิดและเปิด โดยในส่วนของ การสื่อสารครอบครัวแบบปิดนั้น มีลักษณะที่ภายในครอบครัวของธจะมีบิดาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด และเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ในการสนทนาแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลหรือการรับสื่อต่าง ๆ บิดาจะเป็นผู้พิจารณา ธรกล่าวในเรื่องนี้ว่า "พ่อจะเป็นคนบ่อนข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้ลูกอยู่เสมอ พ่อจะคอยถามข่าวสารเรื่องหุ้น เรื่องกระแสการเงิน ว่าผมติดตามอยู่เสมอหรือป่าว อันไหนที่ผมไม่รู้ พ่อก็จะบอกอยู่ตลอด" ความตรงต่อเวลาจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว เพราะเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจกับต่างชาติ บิดาเลยให้ความสำคัญในเรื่องเวลามาก ในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดนั้น มีลักษณะที่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บิดาเป็นผู้กำหนดนั้น หากไม่เป็นที่พอใจของสมาชิกในครอบครัวก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการหาเหตุผลมาเสนอแก้ไขซึ่งหากเหตุผลที่นำมาเสนอดี สามารถโน้มน้าวใจให้บิดาเห็นได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในเรื่องนั้นได้ นอกจากนี้ ครอบครัวของธยังมี การประชุมกันอยู่เป็นประจำ เพื่อระดมความคิดในเรื่องกิจการของครอบครัวและในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับครอบครัวด้วย ครอบครัวของธมีการติดต่อกับคนภายนอกสูงมาก ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า และญาติที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทจำนวนมากมายหลายคน

"ดอน" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสม ในส่วนของรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดนั้น มีลักษณะที่บิดาและมารดาจะเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์และดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัว ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเป็นสิ่งที่บิดาเข้มงวดมาก แต่ในเรื่องของการเคร่งครัดในการตรงต่อเวลานั้นสามารถยืดหยุ่นได้ ใน

ส่วนของรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดนั้น ครอบครัวของดอนมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการบ่อย ๆ โดยการประชุมหลังทานอาหาร หรือในห้องนั่งเล่น ซึ่งในการประชุม หากสมาชิกในครอบครัวมีข้อเสนอในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ภายในครอบครัวก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลเพียงพอมาสนับสนุน ครอบครัวของดอนมีการติดต่อกับญาติทั้งฝ่ายมารดา และบิดาอย่างสม่ำเสมอ และดอนก็มีความสนิทสนมกับญาติมาก

"เด่น" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเหมือนกับหนอน คือมีการดาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในครอบครัว และมีพี่สาวเป็นผู้มีอำนาจรองจากมารดาและบิดา เพื่อคอยควบคุมดูแลน้อง ๆ ในส่วนอื่น ๆ นั้น ครอบครัวของเด่นจะเหมือนกับครอบครัวของหนอน

5. กลุ่มที่มีการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดผสมกับการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ใต้แก่

"เปิ้ล" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดผสมกับแบบปล่อย ในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดนั้นปรากฏลักษณะให้เห็นได้จากการที่บิดามารดา ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจในครอบครัว แต่มิได้ใช้อำนาจนั้นควบคุมบุตรมากจนเกินไป ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น จะเป็นอิสระไม่มีการบังคับ กฎระเบียบของครอบครัวผ่อนผันและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเหตุผลที่คนในครอบครัวเสนอเนื่องจากในครอบครัวเปิ้ลมีการสอบถามความคิดเห็นในสมาชิกของครอบครัวอยู่เสมอ ครอบครัวของเปิ้ลจะติดต่อกับบุคคลภายนอกมากมายเนื่องจากบิดาของเปิ้ลมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าบ้าน จึงทำให้ครอบครัวของเปิ้ล ได้พบปะกับผู้คนมากมาย ในส่วนของการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อยของครอบครัวเปิ้ลนั้น ปรากฏให้เห็นในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นไปตามสบายในแบบฉบับของแต่ละคน ทุกคนมีอิสระในการที่จะทำโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น เปิ้ลกล่าวว่า "พ่อแม่ไม่เคยกำหนดว่าลูกจะต้องทำงานอะไร จะเรียนอะไร ตามใจจะไปเรียนที่ไหน ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วแต่ลูก ๆ ไม่เคยมีใครเข้ามายุ่ง"

"อ้วน" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมระหว่างเปิดและปล่อยบิดามารดา และพี่น้องของอ้วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจความเป็นไปต่าง ๆ ภายในครอบครัว โดยมีมารดาเป็นผู้ดูแลให้เกิดความเรียบร้อย กฎระเบียบข้อบังคับของครอบครัวมีความยืดหยุ่นสูง ทุกคนสามารถเสนอกฎระเบียบที่ตนพอใจโดยการใช้การพูดโน้มน้าว

น้ำใจผู้อื่น สมาชิกในครอบครัวมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดศีลธรรม อ้วนกล่าวว่า "ลูก ๆ บ้านนี้ อยากทำอะไรทำ พ่อแม่ไม่ขัด หรือว่าพ่อแม่ไม่สนใจก็ไม่รู้ละ"

"เจียบ" "เหน่ง" "ไต้ง" มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวที่เหมือนกัน คือ มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมระหว่างการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดและปล่อย ซึ่งครอบครัวของพวกเขาในครอบครัวมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีความยืดหยุ่นสูง ทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมและกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่พวกเขาเป็นผู้ร่วมตั้งขึ้น

จากผลการศึกษาในส่วนของการสื่อสารในครอบครัว จะพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 15 คน มี 1 คน ที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปิด มี 2 คน ที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิด มี 3 คนที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบปล่อย ที่เหลืออีก 9 คน มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสม โดยแบ่งเป็นการสื่อสารในครอบครัวแบบปิดผสมกับแบบเปิดมีจำนวน 4 คน ที่เหลืออีก 5 คน มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเปิดผสมกับแบบปล่อย

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมนี้จะมองว่ามีความเหมาะสมกับครอบครัวคนไทยมากกว่าแบบอื่น ๆ แต่การสื่อสารในครอบครัวแบบผสมที่สมบูรณ์แบบที่สุดควรจะมีการนำข้อดีของการสื่อสารในครอบครัวทั้ง 3 แบบ นำมาปรับปรุงให้เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวนั้น ๆ ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ยังมีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมที่มีการนำรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวจาก 2 แบบมาผสมกัน ยังขาดความสมบูรณ์อยู่บ้าง แต่ก็ยังถือว่าดีกว่ากลุ่มตัวอย่างชายแปลงเพศ ที่มีรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบุตรชายของครอบครัวได้หลายทาง ส่วนกลุ่มตัวอย่างชายรักร่วมเพศที่ไม่แสดงออกในการศึกษาครั้งนี้พบว่า พวกที่รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบผสมจะพบกับความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ถึงแม้จะไม่มีความสุขเทียบเท่ากับผู้ชายปกติทั่วไป แต่พวกเขาก็สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้เป็นอย่างดี